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รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
กล่าวเอาไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต ้องมีความมั่นใจว ่า ตัวเองเป็นคนสร้าง
กระบวนการเรยีนรู้ได้ โดยไม่จาํเป็นต้องพึง่พา
ความรู ้จากหน่วยราชการ หรือความรู ้จาก
องค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือ
สถาบันที่สร้างความรู ้ให้กับคนอื่นได้ ชี้นํา
สังคมได้ นี่เป็นเหมือนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ปฏิรูปให้เห็นโอกาสที่จะทําให้ชุมชนท้องถิ่น 
ไม่ต้องเป็นผู ้ตามอีกต่อไป เปน็การเปลี่ยน 
วาทกรรมของการเรียนรู้โดยสิ้นเชิง”

สิ่งที่รศ.ดร.ขนิษฐากล่าวนั้น เรียกให้
กระชบัสัน้คอืการสร้าง สะสม และใช้องค์ความรู้
ภายในพืน้ที ่โดยคนในพืน้ที ่เพือ่สร้างผลกระทบ
ที่ดีในหลากหลายมิติภายในชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญของการ
พัฒนาประเทศ เป็นที่มาให้สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สาํนัก 3) ได้
เขา้มาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศในการสํารวจทุนและศักยภาพ  
ถอดบทเรียน ตลอดจนสร้างบุคลากรที่ม ี

ความสามารถในการนําใช้ และถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ที่ได ้รับการสังเคราะห์มาแล้ว 
อย่างด ีเพือ่กระจายองค์ความรู้เหล่านัน้ให้กบั
เพื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศต่อไป

ทีส่ดุแล้วเมือ่ท้องถิน่สร้างองค์ความรู้ของ
ตัวเอง และต่อยอดสู่กระบวนการเรียนรู้จน
สามารถถ่ายทอดได้ ก็ยิ่งทวีความเข้มแข็งให้
มากขึ้นไป และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถ
สร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น
ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเวลานี้กระบวนการ 
ทกุอย่างได้ดาํเนนิมาระยะหนึง่แล้ว พฒันาการ
ของพื้นที่แต ่ละแห ่งได ้รับการยืนยันเป ็น 
ที่ประจักษ ์ว ่าสามารถสร ้างประโยชน ์ใน 
หลากหลายมิติให้กับชุมชนท้องถิ่น

ตาํบลเหล่าใหญ่เองเป็นตาํบลทีม่รีากฐาน
วัฒนธรรมเป็นทุน ด้วยเป็นชุมชนภูไทดั้งเดิม 
จงึทาํให้เหน็มติทิีแ่ตกต่าง ทว่ามคีวามน่าสนใจ
ในรายละเอียด  ที่ แห ่งนี้ มีก ้าวย ่างและ
พัฒนาการ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ 
เข้ามาสัมผัส และต่อจากนี้คือเรื่องราวที่จะ
ขยายความของคาํว่า ‘องค์ความรู้’ ของพื้นที่
แห่งนี้
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การเดินทางแต่ละครั้งมีเสน่ห์แตกต่าง 
กันไป ต่อให้เป ็นจุดหมายเดียวกันก็ตาม  
เรื่องราวระหว่างทางมีเสน่หเ์ฉพาะตัว แต่กับ
ครานี้ ณ ปลายทางที่เป็นตําบลเล็กๆ ชื่อว่า
เหล่าใหญ่ ในอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์



ว่ากนัว่า คนภไูทอยู่แบบครอบครวัใหญ่ใน
บ้านเดียวกัน แต่ ณ วันนี้เปลี่ยนไปมากแลว้ 
ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ลกูหลานขยบัขยายมาตัง้รกรากของตวัเอง แต่
ยังอยู ่ใกล้กับบ้านพอ่แม่ ด้วยพื้นฐานของ
คนทีน่ีย่งับชูาบรรพบรุษุ หรอืนบัถอืผ ีเพราะมี
ความเชื่อว่า บรรพบุรุษได้สิงสถิตอยู ่ตาม
ป่า เขา ลําเนาไพร ห้วยหนอง คลองบึง
สิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาหวงแหนธรรมชาต ิ

เราสารภาพตามตรงว ่า แยกไม่ออก
ระหว่างคนภูไทกับภูลาว เลยได้รับคําชี้แนะว่า 
ให้สังเกตจากเครื่องแต่งกาย เพราะคนภูไทจะ
สวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองภูไทที่มีเอกลักษณ์ เป็น
ผ้าซิน่หมีต่นีต่อย้อมครามเข้ม บ้างเข้มจนเกอืบ
เป็นสีดํา สวมเสื้อแขนกระบอกยาว หรือสั้น 
ตกแต่งด้วยการเย็บลายพื้นเมืองภูไท ห่มด้วย
ผ้าขดิพืน้เมอืง นยิมสวมสร้อยคอ สร้อยข้อมอื
ที่ทําจากโลหะเงิน เกล้าผมเป็นมวยสูงตั้งตรง 
ใช้ผ้ามนหรือแพรมนทําเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
ม้วนผูกมวยผม 

เราเดินทางจากอําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 30 กิโลเมตร 
โดยมี นันทนา อุทรักษ์ หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาลตาํบลบุ่งเลศิ อาํเภอเมยวด ีขบัรถมาส่ง 
ระหว่างทาง พี่นันทนาเล่าให้ฟังว่า ที่ตําบล
เหล่าใหญ่เป็นชมุชนภไูทขนานแท้ ซึง่เป็นกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รอง
ลงมาจากกลุ่มไทลาว โดยทีอ่าํเภอกฉุนิารายณ์
มีชาวภูไทอาศัยหนาแน่นในทุกตําบล

“แตกต่างจากที่บุ่งเลิศ ที่มีไม่กี่หมู่บ้าน” 
พี่นันทนาว่า

ไม่ถึงชั่วโมง เราก็เดินทางมาถึงตําบล
เหล่าใหญ่ รถเทียบหน้าบ้านซึ่งเป็นร้านค้า 
และปั๊มนํ้ามัน ที่นั่น ปานแก้ว แสบงบาล 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ รอต้อนรับอยู่แล้ว 

ตอนนั้นพลบคํ่าแล้ว เราเข้าที่พัก ซึ่งเป็น
เรือนด้านหลังที่พี่ปานแก้วสร้างไว้รับแขก 
เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสงู เจ้าบ้านให้เราอยู่ตาม
อัธยาศัย 



เช ่นนั้ นคนภู ไทจะมีกี่ ทอผ ้าแทบทุก
หลังคาเรือน เพื่อทอผ้าใส่กันในครัวเรือน 
ขณะที่อาชีพส่วนใหญ่คือการทําเกษตรกรรม 
ปลกูข้าวเป็นหลกั ต่อมายางพาราเริม่แพร่หลาย
ในพื้นที่ภาคอีสาน ทิวทัศน์ในตําบลจึงมีภาพ
ของต้นยางเรยีงรายให้เหน็เป็นระยะ นอกจากนี้ 
ยังมีอาชีพใหม่อย่างการปลูกอ้อย แต่ก็ไม่
แพร่หลายเหมือนข้าวกับยางพารา เพราะมี
ตลาดจํากัด ด้วยโรงงานนํ้าตาลให้โควตากับ
ผู้ปลูกอ้อยรายใหญ่เสียมากกว่า 

โชคดีที่ว่ากาลเวลาผ่านไป แต่วัฒนธรรม
เด่นของคนภูไทอย่างผ้าทอนั้น ไม่ได้เก่าตาม 
ด้วยกลายเป็นวัฒนธรรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กบักลุ่มแม่บ้าน โดยผ่านการประยกุต์
ให้เข้ากับยุคสมัย เป็นรายได้ควบคู่ไปกับการ
ทําเกษตรกรรม

เกษตรกรรมของที่นี่นั้น พี่นันทนาวา่ 
ที่ตําบลเหล่าใหญ่มีระบบนํ้าดีกว่าที่บุ ่งเลิศ 
ด้วยพื้นที่กาฬสินธุ์นั้น สามารถเรียกได้ว่าเป็น
อู่ข้าวอู่นํ้า มีนํ้าครบถ้วนสมบูรณ์ดี บางพื้นที่

ทาํนาได้ปีละสองครัง้ หากอยู่ในทาํเลทีเ่หมาะสม 
ที่นี่จึงมีวิถีชีวิตที่ เรียบงา่ย โดยมีทุน

วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นรากฐานของชีวิต เป็น
เรื่องราวที่รอให้เราเข้าไปทําความรู้จัก เพียง
แค่รอเวลาให้รุ่งอรณุเวยีนมาถงึอกีคราเท่านัน้

หลังจากอาบนํ้าอาบท่าจนสบายตัวแล้ว 
พีป่านแก้วกย็กอาหารขึน้มาให้ กบัข้าวกบัปลา
นั้นเรียบง่าย มีเสียงหรีดคอยบรรเลง เจ้าบ้าน
เชื้อเชิญให้เรารับประทานตามอัธยาศัย

หลงัมือ้อาหารเรานัง่รบัลมตรงชานนัน้อยู่
ครู่หนึง่ ทบทวนรายการสิง่ทีต้่องทาํในวนัรุ่งขึน้ 
ก่อนแยกย้ายพักผ่อนตามมุมที่เลือกไว้ 

คํ่าคืนนั้นหลับสนิทยาวถึงเช้า วันใหม่
ทีเ่หล่าใหญ่เริม่ขึน้แล้ว สาํหรบัผู้คนทีน่ีค่งเป็น
แค่วนัธรรมดา แต่สาํหรบัเรา มนัคอืวนัทีเ่ราจะ
ได้บันทึกเรื่องราวใหม่ในพื้นที่ที่ไม่คุ ้นเคย 
เหมือนการเข้าโรงเรียนวันแรก มีเพื่อนใหม่
รอเราอยู่ และมีเรื่องราวระหว่างทางใหม่ๆ 
ให้เก็บสะสมในความทรงจํา
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เช้าวันแรกที่เหล่าใหญ่ เราเดินทางมาถึงเทศบาล
ตําบลเหล่าใหญ่ เวลานั้นนายกเทศมนตรีมารออยู่ก่อน
แล้ว เขาเป็นคนตาํบลเหล่าใหญ่โดยกําเนิด และใช้ชีวิต
อยู่ที่นี่ เป็นการดีเหลือเกินที่จะได้ยินเรื่องราวของชุมชน
แห่งนี ้จากคนพืน้ถิน่ดัง้เดมิ ไม่ช้านาน เรากไ็ด้แนะนาํตวั 
นํ้าเสียงทุ้มลึกของเขาเชื้อชวนให้เรานั่งสนทนา

ขณะที่อีกหนึ่ งคนนั้นเป ็นสุภาพสตรี หัวหน ้า
ข้าราชการฝ่ายปกครอง หรอืปลดัเทศบาลตาํบลเหล่าใหญ่ 
กม็คีวิพดูคยุกบัเราต่อจากนี ้ผู้นาํทางของเราบอกว่า ปลดั
เป็นคนเรยีบง่าย เป็นคนทีม่มีติรจติมติรใจด ีและเป็นคน
พื้นที่ด้วยเช่นกัน 

ช่วงเวลาสองชั่วโมง การเริ่มต้นที่ตําบลเหล่าใหญ่
ของเราเป็นไปอย่างผ่อนคลาย สบายๆ เข้ากบับรรยากาศ
ยามเช้าที่นี่

สัมภาษณ์
Interview

สัมภาษณ์
Interview
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ภาพของพื้นที่ตําบลเหล่าใหญ ่ อําเภอ 
กฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ทีเ่หน็ในความคดิ
แรกคือความแห้งแล้ง แต่กลับผิดถนัด เพราะ
ทีน่ี่มดีินดี นํ้าดี ทาํเกษตรกรรมได้อย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง ยิ่งเมื่อได้มาสัมผัสพื้นที่จริง  
ยิ่งชวนให้อยากรู ้จักอยากค้นหา และคงจะ 
ไม่มีใครให้ภูมิหลังของที่นี่ได้เข้มข้นไปกว่า
คนในพืน้ทีเ่อง ยิง่คนคนนี ้‘พงศกัดิ ์แสบงบาล’ 
เป็นนายกเทศมนตรีตาํบลเหล่าใหญ่ด้วยแล้ว

เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ได้รับการยก
ฐานะจากองค์การบรหิารส่วนตาํบลเหล่าใหญ่
เมื่อปี 2552 โดยพงศักดิ์เป็นนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งลําดับที่ 1 เข้าดํารง
ตําแหน่งได้ราวขวบปีกว่า เขาพูดคุยให้ฟังถึง
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ขับเคลื่อนงานต่างๆ ของตาํบล

“พื้นที่ตําบลเหล่าใหญ่เป็นพื้นที่ลุ ่มสลับ
ดอนขนาด 46,385.75 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดย 10 หมู่บ้านเป็น 
ชาวภูไท ส่วนที่เหลือเป็นไทยอีสาน ซึ่งเพิ่ง
อพยพเข้ามาเมื่อ 30-40 ปีก่อน มีประชากร
กว่า 1,820 ครัวเรือน หรือราวๆ 7,335 คน” 

อาชีพหลักของคนที่นี่คือการทํานา ปีละ
หนึ่งครั้งตามฤดูกาล มีห้วยนํา้ลําพะยังเป็นดั่ง
เส้นเลอืดสาํคญัทีห่ล่อเลีย้งชาวบ้านทกุครวัเรอืน
ให้ยงัคงดาํรงชวีติอยู่ได้ รองลงมาเป็นการปลกู
ยางพารา ซึ่งมีเกษตรกรปลูกอยู ่ประมาณ 
1,000 ครัวเรือน โดยมากจะทําควบคู่ไปกับ

พื้นที่เข้มแข็ง ด้วยแรงที่ต้องร่วม
พงศักดิ์ แสบงบาล นายกเทศมนตรีตําบลเหล่าใหญ่ 

นาข้าว 
“ชาวบ้านกรีดยางช่วงเช้ามืด คืนเว้นคืน

ระหว่างเดือนมถิุนายนถึงต้นธันวาคม ส่วนฤดู
ทาํนาจะเริม่เดอืนมถินุายนเหมอืนกนั แต่จะไป
เสร็จช่วงปลายๆ กรกฎาคม แล้วรอเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงปลายปี” พงศักดิ์เล่า

นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อย ซึ่งมีวงปีใน
การปลกูตัง้แต่พฤศจกิายนถงึพฤศจกิายนอกีปี
หนึง่ และใช้เวลาตดัอกีราวๆ 4 เดอืน แต่ทาํได้
ค่อนข้างจํากัดเพราะโรงงานผลิตนํ้าตาลให้
โควตาผู้ปลูกรายใหญ่ๆ เป็นหลัก รายย่อย 
ไม่ค่อยได้รบัการสนบัสนนุเท่าใดนกั จงึไม่นยิม
ปลูกกัน ด้วยไม่มีตลาดการันตีผลผลิต

ในส่วนของงานพัฒนานั้น พงศักดิ์ยอมรับ
ว่า ยังจําเป็นต้องทาํโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน
หนทาง ประปา ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการสนับสนุน
กลุ ่มองค์กรภายในชุมชน เช่น กลุ ่มทอผ้า  
กลุ ่มจักสาน กลุ ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ ่มปุ ๋ยหมัก  
กลุ่มยางพารา ฯลฯ

เรือ่งสวสัดกิารสงัคม มกีารสร้างหลกัประกนั
เพือ่สร้างความมัน่คงแก่คนในชมุชน เช่นทกุวนันี้ 
มีสวัสดิการออมวันละบาท มีเป้าหมายให้
ประชาชนทั้งหมดเป็นสมาชิกกองทุน ด้วย
เป็นการสบทบจากตวัพีน้่องประชาชนส่วนหนึง่ 
โดยมรีฐับาลและท้องถิน่ช่วยสมทบ สร้างความ
รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมให้เกิดในจิตใจของทุกคน
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ขณะที่การฟื้นฟูตลอดจนการอนุรักษ์
วฒันธรรมกไ็ม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั ทีน่ีโ่ดดเด่น
ในเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นภูไท คนพื้นถิ่นมี
อุปนิสัยที่ค่อนข้างเอื้อเฟื้อ อ่อนน้อม อยู่แบบ
เรียบง่าย พวกเขาเหล่านี้อนุรักษ์ภาษา การ
แต่งตัว และวิถีชีวิตที่สะท้อนเด่นชัดที่สุดผ่าน
งานหัตถกรรมต่างๆ 

สดุท้ายคอืเรือ่งสขุภาพและการศกึษา โดย
เทศบาลมีบทบาทในการหนุนเสริมโรงเรียน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอย่าง
เต็มความสามารถ 

“ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กอยู ่ในสังกัดของ
เทศบาล อนันีเ้ราดแูลโดยตรง เน้นให้ครผูู้สอน
ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กๆ เพื่อ
สร้างความพร้อมเวลาที่ไปเรียนระดับสูงขึ้น” 
พงศักดิ์เล่า

จากการทาํงานร่วมปีกว่า นายกเทศมนตรี
บอกว่ามีหลายเรื่องที่สําเร็จ แตก่็มีอีกหลาย
ส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะต้องยอมรับ
ว่าการยกฐานะขึน้เป็นเทศบาลนัน้มาพร้อมกบั
ความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้น แต่ด้วย
ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ซึ่งมีประมาณ
ปีละ 20 กว่าล้านบาท รวมทกุอย่างแล้ว ทาํให้
การแก้ไขปัญหาตดิขดัไปอยู่บ้าง บางคนมองว่า
นี่เป็นข้ออ้าง กลายเป็นความเข้าใจแบบนั้นไป 
แต่ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

“ผมกใ็ช้วธิพีดูทกุเดอืนในงานแจกเบีย้ของ
ผู้สูงอายุ คือเน้นเรื่องข้อมูลข่าวสารในการ
ขบัเคลือ่นงานเทศบาล เช่นเรือ่งทีบ่อกว่ายงัไม่
ไปถงึไหน อย่างเรือ่งแหล่งนํา้ ซึง่เกินศกัยภาพ
ของเทศบาล ผมก็ใชว้ิธีเชื่อมกับหน่วยงาน
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ข้างนอก เช่น กอ.รมน. กรมทรัพยากรธรณี 
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ให้เข้ามาช่วย 
สว่นเรื่องถนนหนทางทําเสร็จประมาณครึ่ง
หนึ่ ง  โดยตรวจสอบความต ้องการของ
ประชาชน เรยีงลาํดบั 1 2 3 จากนัน้ของบจาก
หน่วยงานอย่าง กรมทางหลวงชนบท กอ.รมน. 
เพราะเทศบาลไม่มีเงิน งบประมาณที่มีอยู่
เพียงพอแค่การซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
เท่านั้น” นายกเทศมนตรีอธิบาย

เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาชน
ที่นี่ค ่อนข ้างตื่นตัวสูง เวลามีการจัดงาน
ประชาคม และระดมความคิดเพื่อทําแผน
พัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ 1, 7 และ 8 จะให้ความร่วมมือมากเป็น
พิเศษ ทั้งงานประกวดหมู่บ้าน งานอยู่ดีมีสุข 
งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จนทําให้ตําบล
เหล่าใหญ่เป็นพืน้ทีต้่นแบบทีอ่าํเภอกฉุนิารายณ์ 
ใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานทุกเรื่อง 

“เมื่อพื้นที่ยกฐานะขึ้นมา ภาระงานก็เพิ่ม
ขึน้เยอะ ส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจลงมา แต่ไม่
โอนงบ แล้วให้พื้นที่จัดหาภาษีเองเพื่อเลี้ยง
ตัวเองได้ แต่ปัญหาคือการเก็บภาษีแต่ละครั้ง
ต้องเปิดเวทีประชาคม พี่น้องไม่ยอม คือต้อง
ยอมรับว่าบางครั้งเขาแยกไม่ออกระหว่าง
ปัญหากับความต้องการ พอแยกไม่ออกก็จะ
เป็นความต้องการอย่างเดียว ซึ่งหลายอย่างก็
เป็นเรื่องฟุ่มเฟือย บวกกับที่ผ่านมามีนโยบาย
ประชานิยมเข้ามา ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่ดี แต่
ต้องอยู่ในห้วงเวลาทีเ่หมาะสมด้วย คอือย่าใช้
ให้ต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นพี่น้องจะเริ่มติดและ
อ่อนแอลง ทีเ่หล่าใหญ่เหน็ได้ชดั เพราะเราทาํ

แผนแม่บทชุมชนมาก่อน เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้การแก้ไขปัญหา แต่พอทําไประยะหนึ่ง 
โครงการต่างๆ ก็เข้ามา พี่น้องก็เริ่มไม่อยาก
คดิแล้ว เพราะมองว่าเดีย๋วรฐับาลกม็าช่วย ซึง่
ตรงนี้มันสวนทางกับความต้องการให้ยั่งยืน” 
นายกเทศมนตรีเล่า

อกีหนึง่แนวทางการพฒันาทีเ่ป็นรปูธรรม
คอื ความร่วมมอืกบัสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่เข้ามาช่วยจดั
องค์ความรู้ทีก่ระจดักระจายในพืน้ทีใ่ห้เป็นรปู
เปน็ร่าง และทําให้ประชาชนได้เห็นว่ากลุ่ม
ต่างๆ เหล่านีม้พีลงัในการผลกัดนัพืน้ทีอ่ย่างไร 
โดยที่ผ่านมาทาง สสส. ได้ส่งกลุ่มนักวิชาการ
เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง และช่วยในการเก็บข้อมูล 
เพื่อให้ภาพการทํางานเหล่านี้เด่นชัดขึ้น และ
สามารถเติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็น 
เพราะแต่ก่อนถงึจะทาํอะไรไปมากมาย แต่ขาย
ของไม่เป็น การต่อยอดก็ไม่เกิดขึ้น

สุดท้ายนี้ การพูดคุยล่วงเลยไปถึงความ
เข้มแข็งของคนที่นี่ว ่าพึ่งตัวเองได้เพียงใด 
นายกฯ ถามกลับมาว่าจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัด 
หากเป็นความเป็นอยู ่หรือความสุขก็ถือว่า
ล้นเปี่ยม เพราะประชาชนมีกินมีใช้ ซื้อของได้
สุขสบาย แต่ถ้าเอาตัวเงินวัดอาจจะติดลบ 
เพราะถึงรายได้จะเยอะแต่เมื่อวินัยการเงิน
ไม่ด ีสดุท้ายหกักลบกเ็หลอืเป็นหนีเ้กอืบทกุคน 
ซึ่งการแก้ไข นอกจากพยายามสร้างความ
เข้าใจในชมุชนแล้ว ยงัต้องอาศยัศกัยภาพและ
ผลลัพธ์ของการรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาวะในท้องถิ่นต่อไป
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ดึงทุนสร้างฐาน ปนชุมชนจัดการตนเอง
พรพรรณ แก้วคําภา ปลัดเทศบาลตําบลเหล่าใหญ่

กว่า 10 ปีทีด่าํรงตาํแหน่งปลดัเทศบาลตาํบลเหล่าใหญ่ (รวม
สมยัเป็นองค์การบรหิารส่วนตาํบล) พรพรรณ แก้วคาํภา จงึรู้ซึ้ง
ถงึปัญหาของพีน้่องประชาชนเป็นอย่างด ีด้วยเหตนุี ้ในช่วงทีท่าง 
สสส. เข้ามามีบทบาทหนุนเสริมและรวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่ 
พรพรรณจึงเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เกิดการรวมตัว 
และเชื่อมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งการประสานผู้นํา
ในชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล

“เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ไปสัมผัสหรอก เพราะเราทํางานอยู่บน
สํานักงาน รอให้ประชาชนมาหา แต่พอได้มาทํางานกับ สสส. 
เลยได้ลงพื้นที่ ได้พูดคุยทําความเข้าใจ และสนับสนุนด้านการ
จัดตั้งและจัดการกลุ่มต่างๆ เราเห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับชุมชน 
ทั้งงานเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุหรือคนพิการ แม้ตามภารกิจ
จะไม่ใช่งานของเรา แต่โดยเนื้องาน มันเป็นงานที่เราทําอยู่แล้ว” 
ปลัดเทศบาลเล่า

ทั้งนี้ปลัดฯ ได้ระลึกไปถึงจุดเริ่มต้นระหว่าง 2 หน่วยงาน
ในช่วงปี 2553 โดยได้รับคําเชื้อเชิญจากองค์การบริหารตําบล
บักได จังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมเครือข่ายของบักได ห้วงแรกไม่รู้
ว่าภารกิจงานของ สสส. คืออะไร คิดว่ามุง่เน้นไปที่งานสุขภาพ
เท่านั้น เลยส่งผู้อํานวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าไป

พอได้ลงสัมผัส พร้อมกับได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับบักได
ในปี 2554 จึงทราบว่าเรื่องสุขภาวะนั้นไม่จํากัดเพียงแค่เรื่อง
สุขภาพ แต่ยังขยายวงกว้างไปสู่มิติอื่นๆ คือเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งล้วนแต่ประกอบกันทําให้ประชาชนมี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ จงึเริม่ปรบับทบาท หน้าที ่และดงึพนกังานใน
ทกุภาคส่วนของเทศบาลตาํบลให้เข้ามามส่ีวนร่วม ซึง่กไ็ด้รบัความ
ร่วมมอืบ้าง ไม่ได้รบับ้าง แต่นัน่กใ็ช่ประเดน็หลกั เพราะส่วนสาํคญั
จริงๆ คือการทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้ 
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โดยที่ เทศบาลมีส ่วนเพียงช ่วยสนับสนุน
ส่งเสรมิ

“ยอมรับว่าในช่วงแรกค่อนข้างลําบาก
เหมือนกัน เพราะถึงจะมีการประสานงานกัน
อยู่ แต่ก็เป็นลักษณะผิวเผิน จึงต้องอาศัยภาคี 
4 ฝ่ายเข้ามาช่วยกันจับ คือท้องถิ่น ท้องที่ 
หน่วยงานภาครัฐ ตัวกลุ่มประชาชนเอง ผ่าน
กิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ เช่น การทํา 
RECAP และ TCNAP หรือการถอดบทเรียน
ตําบลและการทําข้อมูลตําบลขึ้น เริ่มมีพื้นที่
ต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ เข้ามาสัมผัสชีวิต
ของคนเหล่าใหญ่ ทําให้ชาวบ้านเกิดความ
กระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้น

ตวัอย่างทีเ่หน็ชดัๆ เลยคอื รปูแบบและวธิี
การนาํเสนอสนิค้า ซึง่แต่ก่อนไม่มรีปูแบบหรอื
ขั้นตอนใดๆ พอถึงช่วงนําเสนอ ก็ลืมสิ่งที่
เตรียมมาจนหมด แต่พอมีการพัฒนา ฝึกจับ
ไมโครโฟนบ่อยครั้ง ก็มีความมั่นใจ ทุกวันนี้
การอธิบายต ่างๆ จึงค ่อนข ้างเป ็นระบบ

ระเบียบ และมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ถงึวนันีส้ิง่ทีป่ลดัฯ นกึฝันมากทีส่ดุ คอืการ

ทําให้ตําบลเหล่าใหญ่มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว ในพื้นที่นี้มีของดี
อกีมากทีร่อการบกุเบกิหรอืสร้างจดุเด่นขึน้มา 
ไม่ว่าจะเป็นซากปลาโบราณ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ หรอืแม้แต่สิง่ทีเ่กีย่วข้อง
วัฒนธรรมประเพณี ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา 
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ตาม ทั้งเสื้อผ้า ลายผ้า 
การจักสาน และอื่นๆ อีกมาก

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้
เลย หากชาวบ้านไม่มีความเข้มแข็ง และ
ตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ตัวเอง ที่สําคัญคือการสนับสนุนของภาคส่วน
ต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนกลุ่มเครือข่าย 
สร ้างความรับผิดชอบของคนทํางานให ้ 
ทั้งตัวคนตัวงานมีความน่าเชื่อถือ มิเช่นนั้น
สิ่งที่พยายามทํามาตลอด อาจจะสูญเปล่า
ไปเลยก็เป็นได้
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เพราะมีส่วนร่วม
Management
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พื้นที่ตําบลเหล่าใหญ่ทําเกษตรกรรมกัน
เต็มพื้นที่ โชคดีที่ว่าพื้นที่มีนํ้าดี ไม่มีปัญหา
เท่าไร แต่กบับางหมู่บ้านซึง่ตัง้อยู่บนทีด่อนนัน้ 
ต ้องประสบกับป ัญหาขาดแคลนนํ้ าอยู ่
เป็นประจํา และจากเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านได้
ร่วมมือกันภายในชุมชน พร้อมด้วยภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ เกิดเป็นรูปแบบบริหาร
จัดการนํ้าที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม



กลุ่มบริหารจัดการนํ้าชุมชน บ้านจอมทอง

บ้านจอมทอง หรือชื่อเดิม บ้านหัวขัว  
หมู่ที่ 5 เป็นหมูบ่้านใหม่ ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากฝั่ง
ของเทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มี
ปญัหาเรื่องนํ้าอยู ่ตลอด คือหากไม่แล้งจน 
สดุขัว้ กท่็วมจนสดุใจ จนชาวบ้านลกุขึน้มาต่อสู้
เรียกร้องให้เกิดการเยียวยาปัญหา ตลอดจน
เกิดระบบบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ขึ้น เพื่อ 
ช่วยให้ชาวบ้านสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้

อัมพร พิลาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ย้อนประวตัชิมุชนทีน่ีใ่ห้ฟังว่า เมือ่ราวปี 2507 
ชาวร้อยเอด็กลุ่มหนึง่ได้อพยพหนนีํา้ท่วมมายงั
ตําบลเหล่าใหญ ่ ด้วยนํ้าใจไมตรีของคนภูไท 
จึงสละพื้นที่หัวไร ่ปลายนาส่วนหนึ่งมาให้ 
ตั้งถิ่นฐาน บางคนก็ขายพื้นที่ให้ในราคาถูก  
มาภายหลงัจงึมคีนจากอาํเภอวาปีปทมุ จงัหวดั
มหาสารคาม และจากอาํเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีาเข้ามาสมทบ และรวมตวักนัสร้าง
เป็นหมู่บ้านขึ้นมา

ทว่าด้วยสภาพปญัหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดอน 
ทําให้ไม่สามารถทําไร่ หรือทํานาได้ดี เพราะ
เป็นที่แล้ง ชาวบ้านที่นี่จึงอยู่กันอย่างอัตคัด  
แต ่ด ้วยวิสัยทัศน ์ของผู ้นําในเวลานั้นคือ  
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บุญทัน เดชศิริ ผู้ใหญ่บ้านลําดับที่ 2 ได้ไป
ศกึษาดงูานทีเ่พชรบรูณ์บ้าง ร้อยเอด็บ้าง กพ็บ
ว่าแต่ละแห่งใช้เครื่องสูบนํ้า จึงทําเรื่องขอ 
ไปยังกรมชลประทาน เพื่อสูบนํ้าจากที่ลุ ่ม 
ขึ้นมาที่ดอน จนในปี 2529 กรมชลประทาน
ก็ให้เครื่องสูบแบบใช้นํา้มันดีเซล ขนาด 8 นิ้ว 
มา 1 เครือ่ง ในส่วนของนํา้มนัให้ไปเตมิทีส่าขา 
ของกรมชลประทาน ซึ่งอยู ่ในตัวจังหวัด
กาฬสนิธุ์ โดยใช้เดอืนละ 4 ถงั คดิเป็นปรมิาณ 
800 ลิตร

ขณะเดียวกันทางผู ้ใหญ่บุญทันได้รวม
กลุ ่มชาวบ้านประมาณ 50-60 ครัวเรือน  
ให้ช่วยสละที่ดินของตัวเองเล็กน้อย เพื่อขุด
คลองดิน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1.5 
กิโลเมตร และลึกอีก 1.5 เมตร โดยชาวบ้าน
ทุกคนที่อยากได้นํา้ต้องช่วยกันขุด ไม่มีค่าจ้าง 
จึงปรากฏคลองส่งนํา้สายแรกในพื้นที่ขึ้น

หมู่บ้านดาํเนนิการสบูนํา้แบบนีอ้ยู่หลายปี 
แต่ทาํอย่างไรก็ไม่พอใช้ ในปี 2538 สมัยของ
ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 ปั่น จํานงพันธุ์ ได้ไปดูงาน
ที่อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปเห็น
เครื่องสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธภิาพ

กว่าเครื่องใช้นํ้ามันมาก ไม่ยุ่งยากเท่าเครื่อง
แบบใช้นํา้มนัด้วย จงึกลบัมาปรกึษากบัสมาชกิ
ผู้ใช้นํ้าซึ่งเริ่มขยายตัวเป็น 70 ครัวเรือนว่ามี
ความคดิเหน็อย่างไรบ้าง ทีป่ระชมุเหน็ชอบกบั
เครื่องสูบนํา้แบบใหม่ เลยประสานงานไปทาง
กรมชลประทาน และในขณะเดียวกันก็ติดต่อ
ไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาฬสินธุ์ 
คอื ชงิชยั มงคลธรรม ซึง่เวลานัน้เป็นรฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ เพื่อให้เรื่องนี้
สามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วขึ้น

ต่อมากรมชลประทานได้เสนอความคดิว่า
ต้องทําคลองส่งนํ้าใหม่ด้วย คือทําเป็นคลอง
ปนูคอนกรตี ขยายความยาวเป็น 2.5 กิโลเมตร 
ซึง่ทางผู้ใหญ่บ้านป่ันให้ลกูหลานทีไ่ปศกึษาอยู่
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยออกแบบให้ 
พร้อมกับส่งแบบไปที่กรมชลประทาน โดยตั้ง
งบก่อสร้างไว้ที ่130 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
ราว 1 ปีก็เสร็จ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4, 5, 6 
และ 10 ซึ่งต่อมาได้ขยายความยาวไปเรื่อยๆ 
จนทุกวันนี้ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมี
สถานีสูบนํ้าตั้งอยู่ที่บ้านจอมทองคอยสูบนํ้า
จากลาํพะยัง

อัมพร พิลาวรรณ์ทองศรี กุลกั้ง
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ปกตแิล้วค่าไฟฟ้าทีส่มาชกิสมทบนัน้ไม่เพยีงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แล้ว แต่ด้วยข้อตกลง
กับหน่วยงานเจ้าของเดิม กรมชลประทานจึง
รับผิดชอบค่าไฟฟ้าบางส่วนให้ ต่อมาได้โอน
คลองส่งนํา้ให้เป็นของเทศบาลตาํบลเหล่าใหญ่ 
หน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว ก็เป็นของเทศบาล
แทน ทําให้กลุ ่มมีเงินเหลือพอจะไปซ่อม
อุปกรณ์บางอย่างที่เสียหายได้ 

อีกเรื่องที่สําคัญมาก คือวันพัฒนาคลอง 
สมาชกิทกุคนต้องมาร่วมกนัทาํโดยไม่มค่ีาแรง 
ใครไม่มาเสยีค่าปรบัตามค่าแรงขัน้ตํา่ ถ้าไม่เสยี
ก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นํ้าในปีนั้น และในกรณีที่จุดใด 
จุดหนึ่งของคลองส่งนํา้เกิดชํารุดขึ้น พนักงาน
สูบนํ้าซึ่งเป็นพนักงานของเทศบาลจะทําการ
ปิดคลองไว้ก่อน เพื่อให้ช่วยกันแก้ไข

นอกจากคลองสูบนํ้าแล้ว ที่นี่ยังมีการทํา
ฝายกั้นนํ้าไว้ด้วยในปี 2543 เพราะช่วงฤดู 
นํา้หลาก นํ้าจากลําพะยังจะท่วมทุ่งนาไปหมด 
จึงต้องสร้างฝายเพื่อเก็บกักนํ้าทั้งฤดูแล้งและ
ฤดฝูน ถอืเป็นการบรหิารงานนํา้แบบครบวงจร
จริงๆ

ปัจจุบันนี้ สมาชิกของกลุ่มบริหารจัดการ
นํา้มีอยู่ร่วม 80 ครัวเรือน และมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวขึ้นตามความยาวของคลองส่งนํ้า  
โดยคลองช่วงหลังๆ จะเป็นคลองคันดินแล้ว  
แต่ก็มีการวางระบบไว้เหมือนกัน จึงทําให้ 
การบริหารงานเป็นในบรรทัดฐานเดียวกัน

หลงัสร้างคลองเสรจ็ ทางกรมชลประทาน
ก็คืนสิทธิ์การบริหารจัดการใหช้าวบ้านเป็น 
ผู ้ดูแล มีการตั้งประธาน กรรมการ โดยมี
ตวัแทนจากหมู่บ้านต่างๆ รวมอย่างน้อย 5 คน 
แต่ไม่เกิน 15 คน มีการวางกฎระเบียบ

“ค่าสมัครเป็นผู้ใช้นํา้ 100 บาท รับสิทธิ์
ตลอดชีพ โดยการสูบนํ้าครั้งหนึ่งคิดค่าไฟ
ชั่วโมงละ 50 บาท และถ้าใครจะขอใช้นํา้ต้อง
มาทําเรื่องขอสูบให้เรียบร้อยก่อนว่าใช้เวลา
ไหน เพือ่จะได้เปิดเครือ่งสบูนํา้ และกรณทีีใ่คร
ฝ่าฝืนแอบลกัลอบสบูนํา้ ครัง้แรกจะถกูตกัเตอืน
และต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 250 บาท และ
ครั้งที่ 2 กรรมการจะปิดประตูนํา้จุดนั้น หาก
อยากใช้ตอ้งมาสมัครใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
จะพิจารณาว่าให้หรือไม่” ผู้ใหญ่อัมพรเล่า

คลองส่งนํา้มกีารตดิตัง้ประตนูํา้เอาไว้เป็น
ระยะๆ มปีระมาณ 50 จดุ ส่วนใหญ่จะต่อตรง
เข้ากับแปลงนาของแต่ละคน เปดินํ้าเพียง 
ไม่ถึงชั่วโมง นํ้าก็ไหลท่วมที่นาทันที ซึ่งทําให้
สงัเกตได้ว่าใครแอบลกัลอบสบูนํา้หรอืไม่ และ
ในกรณีที่แปลงไหนไม่มีประตูนํ้าตรง ก็ให้ใช้
ประตูร่วมกับแปลงข้างๆ และสมาชิกที่ใช้นํ้า
ในวนันัน้ ห้ามขดุคนัคลองปิดประตนูํา้เดด็ขาด 
โดยวนัหนึง่กรรมการจะเปิดเครือ่งสบูนํา้ไม่เกิน 
10 ชั่วโมง เพื่อรักษาอายุการใช้งาน 

ในแต่ละปีจะมกีารจดัประชมุใหญ่อย่างน้อย 
1 ครัง้ เพือ่แจ้งผลการดาํเนนิงาน เช่น เสยีค่าไฟ
ไปเท่าไร เหลือเงนิเข้ากองกลางเท่าไร ซึ่งตาม
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สวัสดิการดีๆ
ที่เรามีให้แก่กัน
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สวัสดิการดีๆ
ที่เรามีให้แก่กัน
Welfare
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จุดเด่นอย่างหนึ่งของสังคมชนบทคือการเป็น
สังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจาก 
แกงหนึ่งถ้วย ใบกะเพราหนึ่งต้น ชุมชนได้พัฒนา
รูปแบบของความเกื้อกูลกันจนกลายเป็นทุน 
ทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่งมีรากฐานมาจากความ
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และที่ตําบลเหล่าใหญ่เองก็มี 
ทุนเหล่านี้อยู่มากมายหลายรูปแบบด้วยกัน

จากบ้านหนึง่สู่บ้านหนึง่ ไม่รู้ตวัเลยว่า ชาวบ้าน
ที่นี่ได้คิดค้นระบบความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไว้
มากมายขนาดนี้
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ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพราะเราต้องช่วยกัน

เกิดแก่เจ็บตายถือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์
ไม่สามารถหลีกพ้นได้ แต่การแสดงนํ้าใจ
ระหว่างคนในชุมชนก็ถือเป็นความดีงามที ่
พวกเขามอบให้กนัและกนั โดยเฉพาะช่วงเวลา
ที่มีใครจากไปชั่วนิรันดร์ ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญ
ไม่แพ้กัน ดังเช่นคนที่บ้านมะนาว หมู่ที่ 3, 12 
และบ้านเลิศสวรรค์ หมู ่ที่ 11 ที่มีกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนตั้งแต่ปี 2532 
และยังถือเป็นต้นแบบสําคัญให้หมู่บ้านอื่นๆ 
ได้เดินตามอีกด้วย

ชวลิต ไชยจิตร ประธานกลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เล่าให้ฟังว่า แต่เดมิกลุ่มนีอ้ยู่ร่วมกบั
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ทีอ่าํเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ มาภายหลงักลุ่มทีเ่ขาวงล่มลง ทาํให้
คนในหมู่บ้านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจ
ของบ้านมะนาวขึ้นเอง โดยในสมัยนั้นบ้าน
มะนาวยงัเป็นหมู่ที ่3 หมู่บ้านเดยีว ก่อนมาถกู
แยกออกเป็น 11 และ 12 ในปี 2544 และ 
2545 ตามลําดับ 

“ตอนนั้นมีข้อตกลงว่า ใหแ้ต่ครัวเรือน 
จ่ายเงินคราวละ 10 บาท เมื่อมีงานศพครั้ง
หนึ่ง” ชวลิตว่า

ต่อมาเกิดข้อขดัแย้งกนัขึน้ การเกบ็เงนิ 10 
บาทต่อครัวเรือนจะเป็นการเอาเปรียบกัน 
เกินไปหรือเปล่า เพราะไม่ว่าครอบครัวเล็ก 
ครอบครัวใหญ่ก็จ่ายเงินเท่ากัน ที่ประชุมจึงมี
มติขึ้นมา และเปลี่ยนวิธีคิดจากการจ่ายเงิน
ระบบครัวเรือนเป็นระบบครอบครัวแทน 

“เช่นครอบครัวหนึ่งมีลูก 2 คน หากลูก 2 
คนไม่ได้แต่งงาน ก็จ่ายแค่ 10 บาทต่อครั้ง  
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ยังนับเปน็ครอบครัวเดียว แต่ถา้สมมติลูกคน
หนึ่ง แต่งงานไป แม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 10 บาท เพราะนับเป็นอีก
ครอบครัว สรุปคือบ้านนี้ต้องจ่าย 20 บาท” 
ชวลิตอธิบาย

ทว่าหากลูกคนที่ 2 เกิดแต่งงานไปอีกคน 
จะไม่ถือว่าเป็นการแยกครอบครัว เพราะตาม
กฎของหมู่บ้านจะต้องมลีกูคนใดคนหนึง่ทีค่อย
เลีย้งพ่อแม่อยู่ ซึง่โดยมากจะเป็นลกูคนสดุท้อง 
นี่เป็นหลักคิดคาํนวณของกลุ่ม

ทั้งนี้ปัจจุบัน เพื่อรองรับกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะหไ์ด้มีมติเก็บเงินเพิ่มเป็น 20 บาท 
โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 350 ครอบครัว 
แบ่งเป็นหมู่ที่ 3 จาํนวน 92 ครอบครัว หมู่ที่ 
11 จาํนวน 55 ครอบครวั และหมู่ที ่12 จาํนวน 
123 ครอบครัว 

“เป็นสมาชิกกันทุกครอบครัว” ชวลิตว่า
นอกจากกองทนุฌาปนกิจสงเคราะห์แบบ

จ่ายศพละ 20 บาทแล้ว ในปี 2550 ทางกลุ่ม
เล็งเห็นว่า ปัจจุบันค่าจัดงานศพแพงขึ้น ไหน
จะค่าอาหาร ดอกไม้ พวงหรดี ทาํศพ และอะไร
อกีมากมาย เงนิราว 7,000 บาทคงไม่เพยีงพอ 
จึงตั้งกลุ ่มขึ้นมาอีกกลุ ่ม มีวิธีการทํางาน 
เหมือนกัน แต่เพิ่มวงเงินเป็น 100 บาท ซึ่ง
กลุ ่มนี้อนุญาตให้ชาวบา้นที่มีความสนใจ 
เข้าร่วมได ้ ไม่ได้เป็นลักษณะกึ่งบังคับเหมือน
สาย 20 บาท

อารีย์ สําโรงแสง ในฐานะเหรัญญิก
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สาย 100 บาท 
อธบิายว่า ปัจจบุนักลุ่มนีม้รีาว 230 ครอบครวั 
โดยวิธีการเก็บเงินของทั้ง 2 กองทุนฯ นี้จะ 
แตกต่างกัน หากเป็นกอง 20 บาท จะเก็บช่วง
หน้าศพตอนเช้า พอตกบ่ายเริ่มพิธีเผาก็จะนํา
เงินมามอบให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต แต่ถ้า
เป็นกลุ่ม 100 บาทจะใช้วิธีเก็บล่วงหน้า คือ
เกบ็ตัง้แต่เข้าเป็นสมาชกิ คณะกรรมการจะนาํ
เงินไปฝากธนาคาร แล้วถอนเงินออกออกมา
มอบเมือ่ทราบข่าวการเสยีชวีติ และจะเกบ็เงนิ
ครั้งใหม่ในวันเผาศพนั้นๆ

ทัง้นีก้ารทาํหน้าทีข่องกรรมการ โดยเฉพาะ
ชดุ 100 บาทนี ้ได้มกีารจดัสรรส่วนแบ่งค่าแรง
ให้ร้อยละ 3 แต่ส่วนมากกรรมการจะไม่รับ
หรือรับไม่เต็มบ้าง เนื่องจากถือว่าเป็นการ
ทาํบุญ และถือเป็นงานเสียสละ นับเป็นกลไก
สําคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง 
คนในชุมชน

ส่วนที่มาของกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ หาก
เป็นสาย 20 บาท จะมีทั้งหมด 5 คน ตั้งขึ้น
จากผู้ช่วยหมู่บ้านละ 1 คน (จากหมู่ที่ 3, 11, 
12) ส่วนอีก 2 คนเป็นตัวแทนที่ชาวบ้าน 
ไว้วางใจเลือกเข้ามา ขณะที่สาย 100 บาท มี 
5 คนเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีระบบตัวแทน
หมู่บ้าน เพราะใช้วิธีเลือกจากสมาชิกโดยตรง
แทน เพือ่ความโปร่งใสในการดแูลผลประโยชน์
ของคนในชุมชน

ชวลิต ไชยจิตรอารีย์ สําโรงแสง
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กองทุนสัจจะสวัสดิการตาํบลเหล่าใหญ่

หนึ่งในสวัสดิการที่ประสบความสําเร็จ 
ในหลายพื้นที่ ก็คือโครงการสวัสดิการออม 
วนัละบาท ซึง่มทีีม่าแตกต่างกนัไป บ้างเกิดขึน้
เพราะภาครัฐมีนโยบาย บ้างเกิดขึ้นมาก่อน  
ที่ตําบลเหล่าใหญ่เองก็ได้รับการกระตุ้นจาก
นโยบายรัฐ โดยได้ใช้การต่อยอดขึ้นมาจาก
กลุ่มทอผ้าลายเก็บจก หมู่ที่ 7

“เราอยากชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่
เกิดจนตาย จึงรวมกลุ่มโดยเอาสมาชิกจาก
กลุ่มทอผ้า 41 คน มาจัดตั้งกลุ่ม ไม่ได้รวมหุ้น
อะไร แต่เราใช้วิธีเก็บเงินกันทุก 6 เดือน  
เดือนละ 30 บาท เก็บแบบนี้ปีละ 2 ครั้ง” 
ประคอง นนทมาตย์ ประธานกองทุนสัจจะ
สวัสดิการ ตาํบลเหล่าใหญ่ ฉายภาพให้เห็น

สําหรับกองทุนนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2548 ปัจจุบันมีสมาชิกอยู ่ที่ 
1,679 คน จากจํานวนประชากรทั้งตําบล 
7,635 คน และตั้งใจจะขยายสมาชิกให้ครบ
จาํนวนให้เรว็ โดยกองทนุจะเกบ็ค่าสมคัรคนละ 
20 บาท และมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย

สวัสดิการสามขาของรัฐบาล โดยเทศบาล
ตําบลเหล่าใหญ่เคยมอบเงินอุดหนุนเป็น
จาํนวน 250,000 บาท รฐับาลให้ผ่านสถาบนั
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) อดุหนนุ 
3 ครั้งระหว่างปี 2554-2556 รวมเป็นเงิน
ประมาณ 1,000,000 บาท รวมกับกําไร 
ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม 
ทอผ้าลายเก็บจก หมู่ที่ 7 ประมาณ 60,000 
กว่าบาท โดยในช่วงสิน้ปีจะมกีารจดัการประชมุ
สามญัประจาํปี เพือ่รายงานผลการดาํเนนิงาน
ต่างๆ ของกองทุนฯ

ปจัจุบันกองทุนสวัสดิการไดจ้ัดสิทธิ
ประโยชน์ครอบคลุมสวัสดิการเรื่องต่างๆ  
9 ประเด็นด้วยกัน คือ

1. การเกิด จะมกีารผกูแขนให้เดก็เกิดใหม่ 
จํานวน 500 บาท และให้ค่านอนโรงพยาบาล
แก่คุณแม่ คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อปี

2. เกษียณอายุ มอบให้แก่คนที่มีอายุ  
60 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นสมาชิกครบ 5 ปี  
มอบให้ 500 บาท

กองทุนสัจจะสวัสดิการตาํบลเหล่าใหญ่
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3. นอนโรงพยาบาล มีเงนิให้วันละ 200 
บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี

4. เสียชีวิต ถ้าสมาชิกครบ 6 เดือนได้รับ 
1,000 บาท ถ้าครบ 1 ปีจ่ายให้ 1,500 บาท 
ครบ 2 ปีให้ 2,500 บาท ครบ 3 ปีให้ 3,500 
บาท อธิบายง่ายๆ คือบวกเพิ่ม 1,000 บาท
เมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปี จนถึงอายุ 10 ปี  
จะให้ 10,500 บาท หลังจากนั้นจะให้อัตรานี้
คงที่เสมอ

5. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ถือเป็น
สวัสดิการใหม่ ให้คนละ 100 บาท ต่อปี

6. ส่งเสริมอาชีพ โดยให้นําเงินของ 
กองทุนไปซื้อฝ้ายกับกลุ ่มทอผ้าลายเก็บจก  
ทอเสร็จก็นําผ้าไปขายให้กลุ่มนั้น ส่วนต้นทุน 
ที่ยืมมาก็ส่งคืนกองทุนฯ

7. ช ่วยสาธารณประโยชน ์ ถือเป ็น
สวสัดกิารใหม่อกีเรือ่ง โดยคณะกรรมจะนาํเงนิ
ส่วนหนึง่ไปร่วมทาํบญุประเพณต่ีางๆ ในพืน้ที่

8. สวัสดิการของคณะทํางาน เนื่องจาก
กองทุนนี้จะมีการเปิดรับสมาชิก และมีคนเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย อยู่ตลอดเวลา ทาํให้เงนิในบัญชี
เกิดการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ จึงจําเป็นต้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละหมู ่บ ้านขึ้นใน
ตําบลเหล่าใหญ่มาช่วยจัดการในเรื่องพวกนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นคนเกบ็เงนิ คนทาํบญัช ีคนต้อนรบั 
รวมแล้วประมาณ 10-12 คน โดยหน้าที่หลัก
ของคนกลุ่มนี้คือ ทํางานทุกวันเสาร์แรกของ
เดือน ซึ่งเป็นวันเปิดทาํการของกองทุนฯ ส่วน
รายได้ก็แล้วแต่ที่กรรมการเห็นสมควร

9. สนับสนุนผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม 
 ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรให้
หรือไม่ อย่างไร

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนสัจจะสวัสดิการ
ตาํบลเหล่าใหญ่จะยงัไม่เข้มแขง็ และมสีมาชกิ
ค่อนข้างน้อย แต่ก็ถือเป็นก้าวสําคัญของการ
พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมในพื้นที่ เพื่อให้ 
ทกุคนได้รบัสทิธปิระโยชน์ทีเ่ท่าเทยีมกนั แม้จะ
มสีถานภาพแตกต่างกนัเพยีงใดกต็าม ทีส่าํคญั
คือการที่ผู ้คนได้ลุกขึ้นจัดการตนเอง มอบ
ความช่วยเหลือให้แก่กันและกัน

“ยากดีมีจน สวัสดิการชุมชนก็คุ้มครอง 
โดยยึดหลักที่ว่า ‘ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่าง 
มีศักดิ์ศรี’ ” ประคองทิ้งท้าย 

ประคอง นนทมาตย์ประคอง นนทมาตย์



32 | เรียบง่ายด้วยวิถี มีดีที่ต้นทุน

สถาบันการเงินชุมชน

ถ้าพูดกันตรงไปตรงมา เรื่องเงินนับเป็น
ปัจจยัหนึง่ทีข่าดเสยีไม่ได้ ด้วยอย่างน้อยมเีงนิ
ย่อมดีกว่าไม่มี ที่สําคัญ โลกที่เปลี่ยนไปมาก 
ทาํให้เงนิเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทกุสิง่ ไม่ว่า
จะเรื่องของอาหาร การศึกษา อาชีพ สุขภาพ 
ฯลฯ 

สาํหรบัสถาบนัการเงนิชมุชน บ้านเหล่าใหญ่ 
แม้จะเติบโตขึ้นมาจากกองทุนหมู ่บ้านของ 
หมู่ที ่7 แต่กม็รีะบบบรหิารจดัการทีช่ดัเจนและ
มีประสิทธิภาพ จนสามารถยกระดับขึ้นเป็น
สถาบันการเงินที่ชาวบ้านพึ่งพาได้

พรรณี ใจศิริ เหรัญญิกสถาบันการเงิน
ชุมชน เล่าย้อนไปไกลถึงปี 2544 ว่า เวลานั้น
รัฐบาลดําเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน โดยได้
มอบให้หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท ดําเนิน
การเรื่อยมา จนได้รับการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3A ในปี 2547 ได้รับเงินเพิ่มทุนอีก 
300,000 บาท ล่าสุดปี 2555 ได้รับมาอีก 
1,000,000 บาท

ในช่วงล้านแรก ทางหมู่ที่ 7 นี้พยายาม
สร้างระบบเพื่อให้ง ่ายต่อการจัดการ โดย 
คณะกรรมการ 14 คนได้กาํหนดช่วงระยะเวลา
การกู้ยมืของประชาชนในพืน้ทีอ่อกเป็น 3 งวด
ด้วยกัน คืองวดแรกปล่อยกู้ในเดือนกันยายน 
300,000 บาท งวดที่ 2 เดือนตุลาคม 
350,000 บาท และงวดสุดท้าย เดือน

สถาบันการเงินชุมชน

พรรณี ใจศิริ

ยุพิน ศรีโต

ชมภู คชอาจ
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พฤศจิกายน 350,000 บาท โดยแต่ละคนมี
เพดานการกู้ 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 
3 ต่อปี โดยการกู้แต่ละครั้งต้องยื่นคําร้อง
ภายใน 3 เดือน คนไหนกู้เดือนไหน ต้องส่งคืน
เดือนนั้น จากการวางระบบเชน่นี้ ทําให้ 
คณะกรรมการสามารถปดิงบดุลได้ลงตัวทุกปี 
จนกลายเป็นกองทุนที่เข้มแข็ง

พอปี 2553 สาํนกังานกองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ได ้แนะนําว ่าควรจะมีการตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนขึ้นมา เพื่อเป็นรากฐาน
และต ้นแบบนําร ่องของตําบลเหล ่าใหญ่  
ชาวบ้านหมู่ที ่7 จงึทาํประชาคม เพือ่พจิารณา
ข้อดีข้อเสีย ในที่สุดชาวบ้านก็ลงมติเห็นด้วย

สําหรับโครงสร้างของสถาบันการเงิน
ชุมชนนี้ บริหารในรูปแบบสมาชิก โดยสมาชิก
ต้องอยู่หมู่ที่ 1, 7 และ 8 เท่านั้น โดยสมาชิก
สามารถซื้อหุ้นไดใ้นราคาหุน้ละ 100 บาท  
ซื้อได้ไม่เกิน 100 หุ้น ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 
340 คน โดยในขวบปีแรกสามารถสามารถ
ระดมทุนได้มากถึง 140,000 บาท

โดยบริการมี 2 ประเภทหลักๆ คือการ
ออมเงิน แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ
ฝากประจาํ เดือนหนึ่งไม่ตํา่กว่า 100 บาท ให้
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และฝากเผื่อเรียก 
ดอกเบี้ยร ้อยละ 2 สามารถฝากถอนได  ้
ตลอดเวลา

ส่วนบริการอีกประเภทคือ การกู ้เงิน
สถาบันการเงินมีให้กู้ 3 ประเภท คือปล่อยกู้
ฉุกเฉิน เช ่น คนไหนเป็นหนี้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ พอถงึกาํหนดชาํระหนี้
ไปก็จะหาเงินไปคืนเพื่อจะได้กู ้ก้อนใหม่ได้ 
สถาบันปล่อยกู้ให้ได้รายละ 20,000 บาท 
ต่อคน ต้องส่งคืนภายใน 15 วัน คิดดอกเบี้ย
ร้อยละ 50 สตางค์ ถ้าส่งช้าเพิ่มเป็นเดือนละ 
1 บาท ประเภทที ่2 คอืการกู้ระยะยาว 6 เดอืน 
คนที่กู้ไดต้อ้งเป็นสมาชิกไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน 
และมอีาย ุ20 ปีขึน้ไป โดยการกู้แต่ละครัง้ต้อง
แสดงวัตถุประสงค์ว่ากู ้ไปเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างไร ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และ
สดุท้ายเป็นการกู้พเิศษ เพือ่ซือ้รถมอเตอร์ไซค์ 
เพดานในการกู้อยู่ที่ 40,000 บาท ตัดต้น 
ตัดดอกทุกเดือน ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน 

ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชน มีสินทรัพย์
หมุนเวียนทั้งสิ้น 6,000,000 บาท สมาชิก 
340 คน และในแต่ละปี หลังจากหักดอกเบี้ย
เงินฝาก และทุนการศึกษาของสมาชิกที่กําลัง
ศึกษาอยู่ คนละ 150 บาทแล้ว จะมีการนํามา
จัดสรรปันส่วน แบ่งเป็นค่าปันผลหุ้นร้อยละ 
50 กรรมการร้อยละ 35 สํารองจ่ายร้อยละ 
10 และการประกันความเสี่ยงร้อยละ 5 โดย
สถาบันการเงินเปดิทําการทุกวันอาทิตย์แรก
ของเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง

รวีวรรณ ธาตนะ วราพร จิตจักร์
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ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน

เพราะความผิดพลาดจากการบริหาร 
การเงินไม่รอบคอบในอดีต ได้กลายมาเป็น 
บทเรียนสร้างความยั่งยืนของการจัดการใน
ปัจจุบันของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน 
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าใหญ่ ที่วันนี้ได้กลายเป็น 
ที่พึ่งหลักของประชาชน และยังเป็นเครื่องมือ
สร้างวนิัยทางเงนิให้แก่คนในพื้นที่

อารมณ์ ใจศิริ ประธานกลุ่ม เล่าให้ฟังว่า
ในช่วงปี 2542 ชาวบ้านส่วนหนึง่เคยรวมตวั 
นาํเงนิมาลงทนุในลกัษณะของแชร์ลกูโซ่ แต่ทาํ
ไปได้ไม่นานปรากฏว่าทุนหายกําไรหมด ไม่มี
เงนิส่งคืน ก็เลยต้องเลิกกันไป พอในปี 2548 
ประชาชนยังมีปัญหาการเงินเรื่อยมา ทั้งไม่มี
เงนิเก็บ ไม่มีเงนิลงทนุ เป็นหนี้นอกระบบ ด้วย
ความที่เคยมีบทเรียนมาก่อน จึงอยากลองดู
อีกครั้ง

“ระบบบริหารเงินต้องมีความชัดเจน มี
ระบบหุ้น มกีฎระเบยีบ จงึเรยีกประชมุชาวบ้าน
ประมาณ 50-60 คน แต่ที่เข้าร่วมกับเรามี 
38 คน ตัง้เป็นกลุ่มออมทรพัย์เพือ่พฒันาชมุชน
ขึ้นมา” อารมณ์เกริ่น

เมื่อพลาดและล้มมาแล้ว การเริ่มใหม่จึง
เน้นสร้างความยั่งยืนผ่านการออม โดยมีการ
เปิดให้ลงหุ้นกัน หุ้นละ 100 บาท คนหนึ่งต้อง
มีอย่างน้อย 10 หุ้น แต่ไม่เกิน 100 หุ้น เพื่อ
ให้กลุ่มมีเงินมากพอในการดาํเนินงาน

วีระพงษ์ ศรีเลา เหรัญญิก และ ภาวิณี 
เนตรคุณ ผู้ช่วยเหรัญญิก ช่วยกันเสริมว่า 
ปัจจบุนักลุ่มมบีรกิารออมทรพัย์แบบไม่มจีาํกดั
ยอดฝาก โดยแต่ละคนจะมสีมดุคู่ฝากตดิตวัไว้ 
ใครจะฝากจะถอนก็เขียนใบคําร ้องมาให้  
เจอกรรมการที่ไหนส่งให้ได้เลย โดยกลุ่มให้
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ถ้าฝากไม่ถึง 6 เดือน
จะไม่คิดดอกให้ แต่ถ้าฝาก 6 เดือนถึง 1 ปีให้
ดอกเบี้ยแค่ครึ่งเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้น กลุ่มจะเปดิอย่างเป็นทางการ
ในวนัอาทติย์แรกของทกุเดอืน ขณะทีก่ารซือ้หุ้น
จะทําได้ช่วงเดือนมกราคม แต่ถ้าติดปีใหม่จะ
เลื่อนไปเป็นอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ขณะที่การ
ปล่อยกู้นั้นทําเป็นรายเดือน คนที่กู ้ต้องเป็น
สมาชิกเท่านั้น

อารมณ์ ใจศิริ
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“ปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่ 176 คน จาก 
หมู่ที่ 1, 7 และ 8 (บ้านเหล่าใหญ่ทั้ง 3 หมู่) 
ดอกเบีย้ร้อยละ 1 บาท สาํหรบัการกู้ระยะเวลา 
3 เดือนหรือ 6 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เอาไปลงทนุ
ด้านเกษตร เชน่ ซื้อปุ ๋ย เมล็ดพันธุ ์ แต่ถ้า
เป็นการกู้ฉุกเฉิน เช่น ไปส่งหนี้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดงานศพ งาน
แต่งงาน งานบวช คดิดอกเบีย้ร้อยละ 1 กาํหนด
สง่ไม่เกิน 10 วัน ส่งช้าปรับขึ้นเดือนละ 50 
สตางค์ แต่ไม่เกิน 5 บาท โดยการกู้แต่ละครั้ง
จะมีเพดานไม่เกิน 20,000 บาท และต้องมี
สมาชกิคํา้ประกนัอย่างน้อย 1 คน” วรีะพงษ์ว่า 

ส่วนการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์กันนั้น 
ยอดแก้ว แสงเพ็ชร ผู้ช่วยเลขานุการ ลําดับ
ให้ฟังว่า จะเกิดขึ้นหลังจากมีการหักดอกเบี้ย
เงนิฝากเรยีบร้อยแล้ว โดยการปันผลจะแบ่งเป็น 
ปันให้สมาชกิร้อยละ 45 คณะกรรมการร้อยละ 
25 ใช้จ่ายในกองทนุ เช่น ค่าอปุกรณ์ สมดุคู่มอื
การฝาก รวมกับสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น
การให้ทนุการศกึษาเดก็ ร้อยละ 10 และสมทบ
กองทุนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่

ในกองทุนประมาณ 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีระบบเสียงตามสาย 

คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารตา่งๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น เวลาเลือกกรรมการประจํากลุ่ม จะใช้ 
วิธีการโหวตทุก 2 ปี แต่ว่าสุดท้ายมักได้ 
คนหน้าเดมิกลบัเข้ามา เนือ่งจากเป็นงานทีไ่ม่มี
ใครอยากทาํ แม้จะมกีารแบ่งสดัส่วนรายได้ให้
ก็ตาม ปัจจุบันกรรมการมีทั้งหมด 11 คน  
แบ่งเป็นกรรมการบรหิาร 8 คน ทีป่รกึษา 2 คน 
และตรวจสอบบัญชี อีก 1 คน

จากการทีด่าํเนนิงานมาต่อเนือ่งร่วม 10 ปี 
อารมณ์ ในฐานะผู้นาํกลุ่มกล่าวว่า แก้ปัญหา
ไปได้มากจริงๆ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น
หายไปจากพื้นที่เลย อาจจะมีบ้างก็ต้องกู้ยืม
ธนาคาร หรอืกองทนุเงนิล้าน เพราะหลายคน 
ใช้เงนิตรงนีไ้ปต่อยอดด้านการเกษตร เลยทาํให้
ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ไปได้เสียที 

“อย่างน้อยเงนิกู้ตรงนีก้เ็ป็นเงนิทีช่าวบ้าน
ออมเพื่อช่วยกัน ไม่ได้หวังกําไร เป็นที่พึ่งพา
ให้แก่กันและกันมากกว่า” ประธานสรุป

วีระพงษ์ ศรีเลายอดแก้ว แสงเพ็ชร ภาวินี เนตรคุณ
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ร้านค้าชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด)

ใครบ้างจะไม่ชอบของถกูของด ียิง่ซือ้มาก
ยิ่งได้คืนมากด้วยแล้ว ยากปฏิเสธไปกันใหญ่ 
ในพื้นที่บ้านหมู่ที่ 7 มีร้านค้าชุมชนแห่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันในชื่อศูนย์สาธิตการตลาด  
หมู ่ที่ 7 บ้านศรีปทุม ซึ่งเปดิดําเนินการ 
มาแล้วกว่า 30 ปี

สุวัฒน์ บุญอาษา กํานันตําบลเหล่าใหญ่ 
ในฐานะประธานศูนย์สาธิตการตลาดแห่งนี้ 
เท้าความให้ฟังว่า ชาวบ้านอยากให้มีร้านค้า
ในชุมชน ด้วยการคมนาคมในเวลานั้นก็ยังไม่
สะดวก เหล่าผู้นาํในยคุนัน้ อาท ิไข แสบงบาล 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ไตร แสงเพชร และชาวบ้าน
อีก 50 กว่าคน จึงรวมเงนิกันได้ราวหมื่นกว่า
บาท นําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ 
ยาสีฟัน อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ฯลฯ มาขายใน
หมู่บ้าน โดยใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้าง ผู้ช่วย
บ้าง แกนนาํสาํคญัต่างๆ เปิดเป็นร้านค้าชมุชน 
หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ 

จนกระทั่งปี 2527 ทางพัฒนาชุมชนม ี
งบประมาณก้อนหนึง่ให้มาทาํโครงการ ทีป่ระชมุ
จึงตัดสินใจทาํร้านค้าชุมชน โดยหมู่ที่ 7 ซึ่งมี
ทุนเดิมอยู่ได้รับการโหวตให้เป็นพื้นที่นําร่อง 
ทีแ่รก ประจวบกบัอดตีผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้า
เคยซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่ง และยินยอมให้ใช้ 
ตั้งร้านค้า จึงนํางบประมาณมาก่อสร้างเป็น
อาคาร พร้อมกบัเปิดรบัสมาชกิ ผ่านการขายหุ้น 
หุ้นละ 50 บาท ซื้อได้ไม่เกิน 2,000 บาท  
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โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนหมู่ที่ 7 แต่ก็ม ี
หมูท่ี่ 1 ประปราย ร้านค้าชุมชนแห่งนี้เปดิ 
ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีคนขายประจาํ 1 คน 
สินค้าส่วนใหญ่ที่รับมาขายล้วนตอบความ
ต้องการของประชาชน

“ทางร้านจะให้ใบเสร็จกับลูกค้า ให้เป็น
หลักฐานยืนยันเวลาปันผล ที่สําคัญร้านค้า 
ยังยอมให้สมาชิกซื้อของเงินเชื่อ โดยสามารถ
ใช ้เครดิตนี้จนถึงวันประชุมใหญ่ของร ้าน  
1 เดือน ถึงค่อยนาํเงินกลับมาจ่าย” กาํนันเล่า

ทางร้านค้าชมุชนทาํการปันผลทกุ 6 เดอืน 
คือในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม  
กาํไรสทุธคิดิเป็นสดัส่วน โดยคนขายได้ร้อยละ 
30 เฉลีย่คนืตามหุ้นร้อยละ 25 คณะกรรมการ
ได้ร้อยละ 15 เฉลี่ยคืนยอดซื้อร้อยละ 25 
ทุนสาํรองร้อยละ 5 

นอกจากนี้เวลาที่สมาชิกเสียชีวิต ทาง 
ร้านค้าชุมชนจะมีเงินอุดหนุนให้ศพละ 500 
บาท รวมทัง้มกีารแจกของสมนาคณุแก่สมาชกิ
ในทุกปี โดยทุกคนที่มาร่วมจะได้รับของขวัญ 
แต ่จะเป ็นชิ้นเล็ก  ชิ้นใหญ่ก็แล ้วแต ่ดวง 
ของแต่ละคน

ปัจจุบัน ร้านค้าชุมชนแห่งนี้มีสมาชิก 
รวมทัง้สิน้ 140 หลงัคาเรอืน ในอนาคตอนัใกล้นี้ 
มีแผนการรองรับไว้ โดยจะขยายพื้นที่ให้มาก
ขึ้น เพื่อรองรับสินค้าอื่นๆ เช่น ปุ๋ย และสินค้า
ที่จาํเป็นในการทาํเกษตรกรรม

สุวัฒน์ บุญอาษาสุวัฒน์ บุญอาษา

สราวุธ หาญกุล
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เศรษฐกิจชุมชน
Community’s Economy



เรียบง่ายด้วยวิถี มีดีที่ต้นทุน | 39 

ตาํบลเหล่าใหญ่เป็นชมุชนชาวภไูท และผ้าทอ
พื้นเมืองของคนภูไทก็เป็นสินค้าที่สร้างรายได้
ให้กับคนตําบลเหล่าใหญ่ได้อย่างเป็นกอบเป็นกํา 
ผสมผสานไปกับอาชีพเกษตรกรรม ที่ผูกยึดกับ
ชุมชนมาอย่างยาวนาน และที่โดดเด่นอีกอย่าง 
ก็เห็นจะเป็นงานด้านจักสาน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญา
ที่วนเวียนอยู่ในชุมชน
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กลุ่มเสื้อเย็บมือ หมู่ที่ 1
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วัฒนธรรมที่เด่นชัดที่สุดของคนภูไทนั้น
สะท้อนผ่านการแต่งกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ ์
ที่สามารถพบเห็นได้ในชุมชนคนภูไท ที่บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที ่1 นัน้มกีารรวมกลุ่มทาํเสือ้เยบ็มอื 
ลายภูไท เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ 
ให ้กับกลุ ่มสตรี และยังเป ็นการสืบทอด
วฒันธรรมอนัดงีามให้คงอยู่ และเป็นประจกัษ์
แก่สายตาของคนทั่วไป

สองหวัเรอืใหญ่ของกลุ่ม ใครศร ีโสภาคะยงั 
ประธานกลุ่ม และ เพลินพิศ กุลเสนชัย รอง
ประธาน เล่าให้ฟงัถึงจุดเริ่มต้นของกลุม่ว่า  
ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 เดิมเป็นกลุ ่ม 
เครือข่ายของกลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 7 ของยายกอง 
แสบงบาล ซึ่งได้ริเริ่มดาํเนินการมาก่อน

ความทีอ่ยู่คนละพืน้ที ่การตดิต่อประสานงาน
ไม่สะดวกเท่าที่ควร เลยมีการแยกตัวออกมา 
เริ่มแรกมีสมาชิกอยู่ 56 คน แต่ปัจจุบันขยาย
เพิม่เป็น 133 คนแล้ว โดยมสีมาชกิครอบคลมุ
หมู่ที ่1, 7, 8 บ้านเหล่าใหญ่ทัง้หมด รวมไปถงึ
หมู่ที ่2 บ้านดงเหนอื และหมู่ที ่9 บ้านโนนบปุผา 

“เราให้ลงหุ้นกันคนละ 50 บาท คนหนึ่ง
ถือได้หุ้นเดียว แล้วมีการเก็บเงินออมเดือนละ 
10 บาท เพื่อเสริมสร้างวินัยการเงินด้วย”  
ใครศรีว่า

กลุ ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เสมอมา อาทิ โครงการอยู่ดีมีสุขตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีง จาํนวน 40,000 บาท โดย
จํานวนนี้ 30,000 บาท ถูกนําไปซื้อฝ้าย  
ซื้อด้ายสําหรับทอ และ 10,000 บาทที่เหลือ
นํามาจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มเป็นค่าแรง 

“ปี 2555 เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่มอบ
เงินให้ 35,000 บาท ต่อเนื่องมาจนถึงปี 
2556 จํานวน 50,000 บาท และปี 2557 
อีก 35,000 บาท เพราะทางผู้บรหิารเล็งเห็น
ถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม และผลิตงานฝีมือ 
ที่เป็นหน้าตาของตําบล โดยกลุ่มได้รับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย” 
เพลินพิศเสริม

สําหรับวิธีการบริหารงานของกลุ ่มเสื้อ 
เย็บมือ หมู่ที่1 นี้ จะมีการแบ่งงานให้สมาชิก 
2 ส่วนด้วยกัน คือทอผ้าและเย็บลาย 

เริ่มจากกลุ่มที่ทอผ้าก่อน โดยปกติจะเป็น
ผู้สงูวยัอาย ุ60-70 ปี โดยทางกลุ่มจะซือ้ฝ้าย
มา 137 บาทต่อมัด หากสมาชิกคนไหน
ต้องการนํากลับไปทอที่บา้น ทางกลุ่มก็จะให้
เชื่อผ้าไว้ก่อนในราคา 145 บาท โดยปกต ิ
คนหนึ่งจะรับไป 14-16 มัด พองานเสร็จก ็
เอามาส่ง โดยเงินที่จะจ่ายให้นั้นจะคิดจาก
ความยาวของผ้าทีท่อออกมา ราคาเมตรละ 81 
บาท ส่วนใหญ่คนหนึ่งจะทอได้ 53-56 เมตร 
จากน้ันนําไปหกัลบกบัฝ้ายทีเ่ชือ่ไว้ช่วงแรก หกั
แล้วคนหนึ่งจะได้ประมาณ 2,000 กว่าบาท
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พอได้ผ้าทอทั้งหมดออกมา ส่วนหนึ่ง 
ทางกลุ่มจะนาํไปขายในราคา 90 บาทต่อเมตร 
แต่กม็บีางส่วนทีน่าํไปตดัเป็นเสือ้ โดยประธาน
จะรับหน้าที่ในการขึ้นรูปเสื้อ ก่อนจะส่งให้คน
นําไปเย็บลาย ไม่ว่าจะเป็นลายนาค ลายมังกร 
ช่อผกา สายบวั หรอืลายหางนกยงู ซึง่แต่ละตวั
จะเป็นลายใดนั้น ประธานจะเป็นผู้เขียนกาํกับ
เอาไว้ให้

“ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่อายุไม่มากนัก
ทีร่บังานเยบ็ลายไปทาํ คนหนึง่จะได้รบัค่าเยบ็
ตัวละ 400 บาท โดยเฉลี่ย 5 วัน จะทําได้  
1 ตัว” ใครศรีเล่า 

เมื่อมีกลุ่ม ก็ต้องมีการจัดสรรรายได้ โดย
ปัจจุบันร้อยละ 30 เป็นของประธาน ในฐานะ
ที่เป็นคนขึ้นทรงเสื้อ เปน็ผู้ตัดเย็บ และเป็น 
ผู้ขายสินค้า เพราะศูนย์กลางการขายปัจจุบัน
อยู่ทีบ้่านของประธาน ส่วนสมาชกิจะได้ปันผล
ร้อยละ 10 เฉลี่ยคืนให้คนทาํงานร้อยละ 25 
โดยใครทํามากได้มาก ร้อยละ 20 สําหรับ
กรรมการ ร้อยละ 5 เป็นเงินสํารองจ่าย อีก 
ร้อยละ 5 เป็นเงินสาธารณประโยชน์ และ 
ที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นค่าสวัสดิการต่างๆ 

เช่น ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกผู ้เสียชีวิต  
รายละ 1,000 บาท โดยมีการปันผลให้ทุก
เดือนมีนาคมของทุกปี

ส่วนเงินออมที่ออมกันทุกเดือน เดือนละ 
10 บาทนั้น ปัจจุบันเก็บเป็นรายปี ปีละ 120 
บาท โดยเงนิทีไ่ด้จะถกูนาํมาปล่อยกู้ให้สมาชกิ
ที่เดือดร้อนครั้งละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ย 
40 บาทต่อการกู้ยมืหนึง่ครัง้ และต้องคนืก่อน
การปันผล เพราะการกู ้ยืมแต่ละครั้งจะทํา 
ในช่วงนี้

สาํหรบัสนิค้าของกลุ่มนี ้ถอืว่าหลากหลาย
มาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อพื้นเมืองภูไท สไบ ผ้าถุง 
ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่ ผ้ามดัหมี ่และลายเกบ็จก 
สามารถมาซื้อได้โดยตรงที่กลุ่ม

“บางครัง้อาํเภอแจ้งมาให้ไปออกงาน กลุ่ม
กจ็ะนาํไปออกร้านให้ รวมไปถงึงานแสดงสนิค้า
ต่างๆ เพราะปัจจบุนัทางกลุ่มได้ใบรบัรองให้เป็น
สินค้า OTOP ของตาํบลด้วย” เพลินพิศเล่า

ได้ทัง้เงนิทัง้กล่อง และยงัเป็นการสบืทอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไปด้วย นับเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชนบนแนวทางที่มั่นคง
จริงๆ

เพลินพิศ กุลเสนชัย  ใครศรี โสภาคะยัง
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กลุ่มจักสาน 
หมู่ที่ 1

ตรงลานหน้าบ้านของ ใครศร ีโสภาคะยงั 
ประธานกลุ่มเสื้อเย็บมือ หมู่ที่ 1 เป็นที่รวมตัว
ของเหล่าสภุาพบรุษุตัง้แต่วยักลางคนจนถงึวยั
ชรา พวกเขามารวมตวักนัทาํเครือ่งจกัสาน ซึง่
เป็นภูมิปัญญาที่พวกเขาสืบทอดต่อมาจาก
บรรพบุรุษ

ถนอม พลขํา ในฐานะประธานกลุ ่ม
จักสาน เล ่าที่มาของกลุ ่มวา่ จริงๆ แล้ว 
เกิดพร้อมกับกลุ่มเสื้อเย็บมือ คือในปี 2549 
โดยใช้สถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน ซึ่งเหตุผลที่ทํา
กลุ่มนี้ มี 2 เรื่องด้วยกัน คือเป็นการส่งเสริม
คนชราในพื้นที่ให้มีกิจกรรมยามว่าง หรือมา
พูดคุยกัน ส่วนเหตุผลหนึ่งคือ หลายคนทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานอยู่ก่อนแล้ว แต่ขายกันแบบ
สะเปะสะปะ คือไม่มีจุดศูนย์กลางในการขาย 

แถมการตั้งราคาก็เป็นปัญหา เพราะบางคน 
ตั้งแพงเกินไป เพราะฉะนั้นหากรวมตัวกัน 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพในพื้นทีแ่ล้ว 
ยังไม่เป็นการเอาเปรียบชุมชนอีกด้วย

สาํหรบัการรวมกลุ่มกนัครัง้นี ้กไ็ม่แตกต่าง
กับกลุ่มเสื้อเท่าใดนัก คือสมาชิกทั้ง 24 คน 
มีการลงหุ้นคนละ 50 บาท เงนิจํานวนนี้นาํไป
ลงทุนซื้อไม้ไผ่ ตีนกระติบข้าว จากนั้นก็นาํมา
แบ่งกัน คนไหนอยากสานเป็นอะไรก็ทํา  
เพราะฉะนัน้ทีน่ีจ่งึมสีนิค้าทีห่ลากหลาย ตัง้แต่
กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กระหยัง ข้องสาํหรับ
ใส่ปลา แงบสําหรับใส่กบ และสวิง

ตอ่มาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ในเวลานั้นคือ 
เร้ง โสภาคะยงั ได้ทาํการขอเงนิจากโครงการ
อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มจักสาน 
หมู่ที่ 1
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ได้เงินสนับสนุนมา 30,000 บาท โดยนําเงิน 
20,000 บาท ไปซื้อไม้ไผ่ รวมไปถึงเครื่องรีด
จักสานสําหรับสมาชิกทุกคน คู่ละ 200 บาท 
ที่เหลือนาํมาใช้เป็นเงนิหมุนเวียนภายในกลุ่ม

สําหรับการตั้งราคา จะมีราคากลาง
สําหรับสินค้าแต่ละชิ้น เริ่มแรกให้เจ้าของงาน
ตั้งราคามาก่อน จากนั้นสมาชิกจะช่วยกันดูว่า
ถูกหรือแพงไป แล้วก็มากําหนดเป็นราคา
มาตรฐาน หากใครไม่ยอมรับ ก็จะนํามา 
วางขายไม่ได้ ซึ่งสินค้าที่ทํามา ทางกลุ่มจะ 
รับซื้อไว้ จากนั้นก็นํามาขายในราคาบวกเพิ่ม 
10 บาท ซึ่งกําไรตรงนี้จะไหลเวียนกลับเข้าสู่
กลุ่มอีกครั้ง

ในแต่ละปีจะมกีารจดัสรรผลกาํไรของกลุ่ม 

โดยร้อยละ 30 จะแบ่งคืนสมาชิก ใครทํามาก
ได้คืนมาก ทําน้อยได้คืนน้อย ร้อยละ 15 นาํ
เข้ากลุ่ม อีกร้อยละ 15 ปันผลหุ้น ร้อยละ 5 
เป็นทนุสาํรอง อกีร้อยละ 15 เป็นทนุช่วยเหลอื
สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต 
โดยแต่ละคนจะได้เงินช่วยเหลือรายละ 500 
บาท และร้อยละ 20 สุดท้ายให้กรรมการและ
คนขาย แต่ส่วนใหญ่จะคืนให้ผู้เฒ่าผู้แก่

“เราอยากให้ชมุชนมรีายได้ แล้วกต้็องการ
ให้สืบสานภูมิปัญญาของหมู่บ้าน ก็เลยคิด
ระบบนีข้ึน้มา ให้ลกูหลานได้รู้จกัการสานไม้ไผ่ 
ผู ้เฒ่าผู ้แก่ก็เหงา รวมกลุ ่มด้วยกัน เลยมี 
ความคิดว่าถ้ารวมกันแล้วขาย คงจะสร้าง 
รายได้พอสมควร” ประธานกลุ่มยํา้ปณิธาน

ฤทธิรงค์ ชอบศิริ
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กลุ่มหญ้าคา บ้านกุดฝ่ังแดง

เวลาเอ่ยถงึหญ้าคาหลายคนมองว่าเป็นสิง่
ที่ไร้ประโยชน์ เอามาใช้ทําอะไรไม่ค่อยได้ แต่
ด้วยภมูปัิญญาทีส่ัง่สมมาตัง้แต่ครัง้บรรพบรุษุ 
ทาํให้ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านกุดฝั่งแดง นาํวัสดุ
นี้มาสร้างงานที่มีประโยชน์และก่อให้เกิด 
รายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัวด้วย

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ 
ที่นี่เลยก็คือ ‘ไพหญ้า’ โดย สม คําศรี ผู้เฒ่า
ของหมู ่บ้านและประธานกลุ ่มเล่าให้ฟังว่า  
แต่เดมิยงัไม่มกีระเบือ้ง สงักะสยีงัไม่แพร่หลาย 
ชาวบ้านส่วนใหญ่นําหญ้าคา หญ้าแฝกตัด 
ให้ได้ขนาดสัก 70 เซนติเมตร แล้วนํามาถัก
ร ้อยเป ็นตับๆ มัดให ้แน ่น แล ้วนําไปใช ้ 
มุงหลังคากันแดดกันฝน หรือบางคนก็ใช้สร้าง
กระท่อมสาํหรับสัตว์ หรือเล้าหมู เล้าไก่ และ
ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกสารพัด

ที่สําคัญไพหญ้านี้เป็นสินค้าที่ไม่มีต้นทุน
อะไร อาศยัแค่แรงกายแรงใจ เพราะบางคนไป

สม คําศรี บุญเลี้ยง วิชัยโย สุภาพ วิชัยโยสม คําศรี
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ขอต้นหญ้ามาฟรีๆ บางทีก็ไปตัดตามป่า 
ตามเขา โดยเฉพาะป่ายูคาลิปตัสยิ่งมีเยอะ ซึ่ง 
หมู่ที่ 6 มีวัสดุพร้อม และทํากันแพร่หลาย 
ค่อนข้างมาก

ทว่าปัญหาคือเมื่อต่างคนต่างทํา ต่างคน
ต่างขาย ราคาเลยไม่เท่ากัน มีการตัดราคากัน
บ้าง เกิดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ผู้เฒ่าจึง
เกิดความคิดว่าน่าจะรวมกลุ ่มกัน เพราะ
นอกจากจะทําให้สินค้ามีบรรทัดฐานเดียวกัน
แล้ว ยังตรงกับความต้องการของเทศบาล 
ที่อยากให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ

บุญเลี้ยง วิชัยโย และ สุภาพ วิชัยโย 
วิทยากรประจํากลุ่มเพิ่มเติมว่า การรวมกลุ่ม
ครัง้นี ้ไม่ได้มกีารรวมหุ้นอะไรทัง้สิน้ แต่สมาชกิ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท มี 
คณะกรรมการบริหาร 7 คน ปัจจุบันมีสมาชิก
อยู่ 22 ชีวิต ทั้งหมดอาศัยอยู่หมู่ที่ 6

“เราช่วยขยายความรู้ไปสู่ชุมชน โรงเรียน

บา้นกุดฝั่งแดงเชิญไปสอนก็ไปให้ แล้วการ 
รวมกลุ่มยงัช่วยกาํหนดราคาไพหญ้าทีแ่น่นอน 
ทุกวันนี้ขายตับละ 25 บาท ผลิตขายเฉพาะ
ช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วคอื ช่วงเดอืนพฤศจกิายน
จนถึงพฤษภาคม” บุญเลี้ยงเล่า

ส่วนการกระจายสินค้านั้น เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างทาํต่างขาย แต่ถ้าร้านใดหมด ก็จะ
มีการแนะนําให้ไปซื้อบ้านอื่น ถือเป็นการ
กระจายรายได้ให้ทัว่ถงึทัง้หมู่บ้าน เพราะเฉลีย่
คนหนึ่งจะทาํได้ประมาณ 500-600 ตับ แต่
ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ลงนาอย่างตาสมแล้ว บางปี
ทําได้สูงถึง 700 ตับเลยทีเดียว โดยอายุ 
การใช้งานของไพหญ้านี้อยู่ที่ประมาณ 3 ปี

แม้จะไม่ทันสมัยเหมือนใครเขา แต่ยาม
มองสีหน้าของคนในกลุ่ม ยามที่กําลังง่วนอยู่
กับการจัดเรียงต้นหญ้าคาแล้ว ก็ให้รู ้สึกถึง
ความสุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคนทั่วไป 
จะเข้าใจ
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หญงิสงูวยัหลายสบิชวีติ นัง่เยบ็ลายผ้ากนั
อย่างขะมักเขม้น ที่เบื้องหน้ามีเสื้อทอตัวงาม
เรียงรายอยู่เต็มไปหมด เมื่อเข้าไปพูดคุยและ
สัมผัสใกล้ๆ จึงทราบว่าพวกเธอกําลังเย็บชิ้น
ลายผ้าเหล่านี้เพื่อไปปะติดกับเสื้อเหล่านั้น 
เป็นเสือ้พืน้เมอืงลายภไูทดัง้เดมิ ของดขีองเด่น
ประจาํตําบล

เกือบ 30 ปทีี่พวกคุณยายมานั่งทําเสื้อ
เย็บมือแบบนี้ ใครจะเชื่อว่าวันนี้เสื้อเย็บมือ
ลายภูไทของคุณยายจะกลายเป็นชื่อเสียงเป็น
หน้าเป็นตาของตําบล นําชื่อเสียงกลับมายัง
ตําบลเล็กๆ แห่งนี้ไม่รู ้สิ้น ตลอดจนรักษา
วฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิของพวกเขาไว้อย่าง
ยั่งยืน

กอง แสบงบาล ประธานกลุ ่มทอผ้า 
ลายเย็บจก เล่าให้ฟังว่า กลุ่มเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 
2529 ด้วยแรงยุของพัฒนาชุมชนอําเภอ 
ที่อยากจะรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อทํากิจกรรม  
ซึง่ตอนนัน้พวกเธอมคีวามคดิทีจ่ะใช้ภมูปัิญญา
ด้านการทอผ้าเพือ่สร้างรายได้ จงึได้มกีารรวม
กลุ่มกันขึ้น

เริ่มแรกมีสมาชิกอยู ่ทั้งหมด 49 คน  
ส่วนใหญ่ทอผ้ากันเป็นทุกคนอยู่แล้ว เพราะ
ตามความเชือ่ของคนภไูทคอื หากผู้หญงิคนไหน
ทอผ้าไม่เป็นจะไม่มีผู้ชายมาขอ ทําให้ทุกคน
ต้องฝึกการทอผ้าทุกกระบวน ตั้งแต่ปลูกฝ้าย 
อิ้วฝ้าย เข็นให้เป็นเส้น ชุบนํ้าข้าว เอามา 
ตากแดด เอามากวัก ขดใส่มือ ทาํให้เป็นเครือ 

กลุ่มทอผ้าลายเก็บจก หมู่ 7

แล้วก็ทอเป็นผืน จนสุดท้ายคือการตัดผ้า เป็น
เสื้อภูไทโบราณ เสื้อภูไทประยุกต์ เสื้อเย็บมือ

“เริ่มต้นมีการลงหุ ้น หุ ้นละ 20 บาท  
คนหนึ่งถือได้ไม่เกิน 5 หุ ้น ขณะเดียวกัน 
ยังได ้รับเงินสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นอดีตพระภาวนาพุทโธ ให้เงิน 
ช่วยเหลือ 2,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มได้นํามา
รวมกบัหุ้นเริม่ต้น แล้วนาํไปซือ้ฝ้ายเพือ่จดัสรร
ในกลุ ่ม ขณะที่พัฒนาชุมชนอําเภอ โดย  
ดร.นาํใจ อทุรกัษ์ ได้ช่วยสนบัสนนุฝ้ายสาํหรบั
ทอผ้าเช่นกนั แถมยงัช่วยหาตลาดให้ อย่างไรกด็ี
การลงทนุครัง้แรกนัน้ยงัไม่มกีารปันผลออกมา
ใหส้มาชิก เพราะถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ทุกคน
ต้องช่วยเหลือกัน

จนกระทั่งต่อมา เมื่อระบบเข้าที่เข้าทาง 
กลุ่มจึงใช้วิธีรับซื้อคืนจากชาวบ้าน คือเอาไป
ทอเท่าไร ก็ส่งคืนมาเท่านั้น โดยมีการบวกลบ
กําไรไว้ในกระบวนการแล้ว เช่น ปัจจุบัน 
ทางกลุ่มนาํผ้าให้สมาชกิคนละ 10 มัด ต้นทุน 
1,500 บาท ชาวบ้านสามารถถักผา้ได ้
ประมาณ 31 เมตร ชาวบ้านก็นําไปขายคืน 
ให้กลุ่ม เมตรละ 80 บาท เท่ากับชาวบ้านจะ
ได้เงินคืนกลับมา 980 บาท ส่วนกลุ่มก็นําผ้า
ไปขายเมตรละ 90 บาท

นอกจากกระบวนการทอแล้ว กลุ่มยังมี
การเยบ็ลาย โดยเฉพาะผ้าลายเกบ็จก ซึง่ขึน้ชือ่
ว ่าเป็นของดีประจํากาฬสินธุ ์ โดยทุกวันนี้ 
ทางกลุ่มจะจ้างสมาชกิให้เย็บลายตัวละ 400 
บาท ซึง่โดยปกตแิล้วเดอืนหนึง่สมาชกิจะทาํได้
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กอง แสบงบาล

สิม ยอดยศ

ไตร แสงเพชรไตร แสงเพชร

ใจ สุขสว่างใจ สุขสว่าง ประคอง นนทมาตย์ประคอง นนทมาตย์
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เฉลีย่ 3-4 ตวั และในกรณทีีส่มาชกิขึน้ทรงเสือ้
ให้พร้อมเย็บลาย จะได้เงิน 520 บาท

สาํหรบัสนิค้าทีข่ายทกุวนันี ้ไตร แสงเพชร 
และ สิม ยอดยศ สองกรรมการกลุ่มบอกว่า 
มีหลายประเภท ไมว่่าจะเป็นเสื้อทอแขนสั้น 
ตัวละ 850 บาท เสื้อทอแขนยาวตัวละ 900 
บาท มสีไบ ผ้าขาวม้า หมอน รวมไปถงึลายผ้า
เก็บจก โดยสินค้าหลายชิ้นได้รับดาว OTOP 
ทั้งสไบแพรวา เสื้อเย็บภูไทได้ 4 ดาว ผ้าฝ้าย
มัดหมี่ ผ้าห่มสี่ตะกอ และผ้าขาวม้าได้ 3 ดาว 
สินค้าทั้งหมดขายที่กลุ่ม รวมไปถึงออกงาน 
OTOP เทศบาลตําบล และโรงเรียนต่างๆ  
ยามมีงาน

ขณะเดียวกันทางกลุ ่มก็พยายามสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรไปในหมู่อื่นๆ เพื่อพัฒนา
และสานภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่สืบต่อไป ไม่ว่า
จะเป็นการจดัอบรมร่วมกบัธนาคารออมสนิให้
ชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่ละ 5-6 คน และ

ปัจจุบันก็มีหลายกลุ ่มที่ เติบโตไม่แพ้กลุ ่ม 
ของยายกอง เช่น กลุ่มทอผ้าในหมู่ที่ 1

ปัจจุบัน กลุ ่มทอผ้าลายเก็บจก บ้าน 
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 มสีมาชกิอยู่ทัง้สิน้ 70 คน 
มีทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ 80,000 บาท  
มีการปันผลกระจายรายได้เป็นประจําทุกปี 
โดยแบ่งเป็นกรรมการร้อยละ 10 ผู้ขายสินค้า
ร้อยละ 25 ปันผลหุ้นร้อยละ 20 เป็นทนุสาํรอง
ร้อยละ 20 เข้ากองทนุสวสัดกิารออมวนัละบาท
ร้อยละ 10 เฉลี่ยคืนร้อยละ 10 และเป็น 
ค่าสวัสดิการต่างๆ อีกร้อยละ 5

นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ ่มออมทรัพย  ์
เพื่อการผลิต ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2530 
โดยสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจะต้องฝากเงินเดือน
ละ 10 บาทต่อเนื่องกัน 5 ปี พอครบก็จะนาํ
เงินต้นและดอกเบี้ยมาแบ่งสรรปัน จากนั้นก็
เริ่มต้นออมใหม่ ซึ่งแม้จะไม่มีการต่อยอด 
เพิม่เตมิ แต่กเ็ป็นกระบวนการสร้างนสิยัการออม
และการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าได้เป็นอย่างดี
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กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านมะนาว
เชื่อเถอะว่า ใครๆ ต่างก็รู้ดีถึงโทษของ 

ปุ๋ยเคมีว่า ยิ่งใช้เยอะ ผลผลิตที่ออกมาก็จะ 
ยิง่แย่ตามไปด้วย แถมถ้ากินผลผลติทีป่นเป้ือน
เข้าไปสะสมมากๆ ก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย  
คนบ้านมะนาวกลุ ่มหนึ่งซึ่ งรู ้ซึ้ งในเรื่องนี้  
หลังจากได้สัมผัสดินแห้งกรังขาดธาตุอาหาร 
จึงเริ่มรวมกลุ ่มเพื่อหาผลิตภัณฑ์ทดแทน 
สารเคมีโดยมี สํารัส แสบงบาล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสาํคัญ

“ข้าวทีกิ่นกเ็ริม่แขง็ไม่อร่อยเหมอืนวนัวาน
ด้วย มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน” สาํรัสว่า

ในช่วงนัน้เป็นจงัหวะเดยีวกบัทีม่งีบประมาณ
โครงการอยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาพอดี ผู้ใหญ่บ้านเริ่มจัดระดมความคิด 
พร้อมให้ภาพว่า ทุกวันนี้ดินแย่ลง ข้าวแข็ง  
ต่างจากเมือ่ก่อนลบิลบั ฉะนัน้จงึน่านาํงบตรงนี้
เข้ามาผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดขึ้นมา 
เสียงแตกเป็นสองฝ่าย ด้วยส่วนหนึ่งมองว่า
เกษตรเคมีนั้นสะดวก ไม่เปลืองเวลา

“ที่สุดเมื่อฝ่ายเห็นด้วยเป็นเสียงส่วนใหญ่ 
หมู่บ้านจงึได้นาํงบประมาณทัง้สิน้ 300,000 
บาท ตั้งคณะกรรมการขึ้น 14 คน มีชาวบ้าน
รวมกลุ่มเริ่มต้น 16 ครัวเรือน ไปอบรมที่
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูวิธีการทาํปุ๋ย
อย่างละเอียด พอเสร็จกลับมาก็สร้างโรงเรือน 
ซื้อเครื่องจักร เครื่องบด เครื่องร่อน เครื่อง 
อัดเม็ด หมดเงินไปราวๆ 250,000 บาท  
ส่วนทีเ่หลอืกน็าํไปใส่ซือ้วตัถดุบิทาํปุ๋ย” บวัลา 
ไชยทอง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เล่า

ส่วนวธิกีารทาํปุ๋ยหมกันัน้ สมัฤทธิ ์เลศิศรี 

ปราชญ์ชาวบ้าน เล่าให้ฟังว่า ส่วนประกอบ
หลักๆ ก็มีขี้เป็ด แกลบดํา ฟอสเฟต นํา้หมัก  
รํา ปูนขาว และหัวปุ๋ยซึ่งเป็นสารเคมีอีกเพียง
เล็กน้อย นําทั้งหมดใส่ผสมเข้าไป บดตีให้
ละเอียด จากนั้นก็นํามาใส่เครื่องร่อน พอได้
เรียบร้อยก็นํามาบรรจุใส่ถุงป่านที่เตรียมไว้  
ถุงละ 50 กิโลกรัม ราคาขายถุงละ 180 บาท 
ขายให้เฉพาะคนหมู่ที่ 3, 11 และ 12

มาภายหลังเมื่อกระบวนการต่างๆ ลงตัว 
คณะกรรมการจ้างคนมาช่วยผลิตเพิ่ม โดยให้
ค่าจ้าง 40 บาทต่อ กระสอบ พร้อมกบัตัง้ราคา
ขายเงินสดกระสอบละ 280 บาท และ 290 
บาท สําหรับผู ้ที่ซื้อเป็นเงินเซ็น โดยต้อง 
จ่ายเงินภายใน 3 เดือนก่อนการปันผล

ส่วนรอบของการผลติมทีัง้หมด 3 รอบ คอื
เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม กล่าว
ง่ายๆ คือก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก โดยรอบ
หนึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 บาท ทํา 
3 รอบ ได้ประมาณรอบละ 100 ถุง ขายให้
บ้านมะนาวเป็นหลัก แต่ถ้าหมู่อื่นอย่างบ้าน
เหล่าใหญ่ หรือบ้านคํากั้งสนใจก็พร้อมขาย 
เพราะปุ๋ยตัวนี้สามารถนําไปใส่ได้ทั้งนาข้าว 
สวนยาง ไร่อ้อย

ปัจจุบันกลุ่มปุ๋ยนี้มีสมาชิกอยู่ราวๆ 80 
ครัวเรือน ทั้งหมดอยู่ในบ้านหมู่ที่ 3, 11 และ 
12 มีเงินหมุนเวียนอยู่ราว 60,000 บาท  
มีระบบหุ้นส่วนที่ชัดเจน 

“เรามีการลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท คนละ 
ไม่เกิน 10 หุ้น โดยเงินกาํไรสุทธิภายหลังจาก
หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 30 แบ่งให้ 
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คณะกรรมการ อกีร้อยละ 30 ปันผลให้สมาชกิ 
ร้อยละ 20 ให้คนผลิตคนขายปุ๋ย ร้อยละ 10 
เป็นค่าซอ่มแซมอุปกรณ์ และร้อยละ 10 
สุดท้ายมอบเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ค่า 
นํ้ามันเครื่องตัดหญ้า ถางป่าปีละ 3-4 ครั้ง  
ทํารั้วหมู่บ้าน หรือให้วัดบ้าง” บัวลาเล่า

นอกจากโครงการอยู ด่ีมีสุ ขฯ  แล ้ว 
เกษตรกรจังหวัดเคยมาตรวจเยี่ยม ให ้ 
กากนํา้ตาลมา 3 แกลลอน และสารเร่งซูเปอร์ 
พด .2 ซึ่งเป ็นจุลินทรีย ์ในการย ่อยสลาย 
อินทรียวัตถุอีก 10 ถุง ถือเป็นการช่วยลด
ต้นทุนไปได้มากพอสมควร

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าปุ๋ยอินทรีย์นี้ 
ยังต้องพัฒนาขึ้น เพราะชาวบ้านหลายคน 
ยังไม่ยอมใช้ เพราะไม่สะดวก เนื่องจาก 
ไม่สามารถนําไปฉีดหว่านได้เหมือนปุ๋ยเคมี 
ต้องเทลงในพื้นที่แต่ละจุด แต่ก็ถือว่าเป็น 
ก้าวย่างสําคัญสําหรับเกษตรกรรมพึ่งพิง
ตนเอง และเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืน

บัวลา ไชยทองสํารัส แสบงบาล

สัมฤทธิ์ เลิศศรี
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กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7
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ภายในรั้วบ้านของสมาชิกบ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 7 ส่วนมากนั้นมีพื้นที่สีเขียว เป็นพืชผัก
สวนครัว ที่กลายเป็นความโดดเด่นของบ้าน 
หมู่ที่ 7 จนใครต่อใครพากันมาขอความรู้ ซึ่ง
มีศูนย์กลางอยูท่ี่บ้านของ รําเพย ลีลาลาด 
ประธานกลุ ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู ่ที่ 7  
ที่รอคอยถา่ยทอดแง ่มุมที่น ่าสนใจให ้กับ 
ใครก็ตามที่ผ่านมาเยี่ยมเยือน

เมื่อปี 2551 รําเพยได้มีโอกาสเข้าฝึก
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงกับ พระมหาสุภาพ 
พทุธวริโิย แห่งวดัป่านาคาํ พร้อมกบัเครอืข่าย
ชาวบ้านในตําบลเหล่าใหญ่เป็นเวลา 5 วัน  
4 คืน ที่แห่งนั้น ได้สอนให้ชาวบ้านเห็นถึงวิธี
การปลูกพืช ว่าต้องทาํอย่างไรถึงจะเหมาะสม 

“เริม่ต้นให้ปลกูต้นกล้วยเป็นพีเ่ลีย้ง เพราะ
กล้วยเป็นพืชอมนํ้า สามารถให้ผลได้ตลอด 
ทัง้ปี โดยแต่ละต้นให้ปลกูห่างกนั 2 เมตร ส่วน
ช่องว่างนั้นก็ให้ปลูกผักกาด พริก มะเขือ หรือ
ที่ท่านนยิามว่าเป็นพืชปัญญาอ่อน เพราะต้อง
ดูแลตลอดทั้งปี” ราํเพยว่า

เมื่อกลับมาถึงบ ้าน รําเพยก็เริ่มงาน 
ของตนทันที ด้วยการพัฒนาแปลงของตัวเอง 
จากแต่ก่อนที่ปลูกแต่หญ้า สําหรับเลี้ยงวัว 
เลีย้งควาย กห็นัมาขดุหลมุปลกูกล้วย ประมาณ 
100 หลมุ และในแปลงนี ้ลงพชืหลากหลายอย่าง 
ทั้งไม้แดง ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้ประยูง ไม้สัก
ทอง ผกัหวาน มะเขอื ข่า ตะไคร้ ซึง่แม้จะไม่ใช่
สูตรเดียวกับพระมหาสุภาพ แต่เป ็นการ
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ประยกุต์ตามประสบการณ์ โดยเชือ่ว่าเป็นการ
เลียนแบบวิถีธรรมชาติ

“ตอนแรกพ่อไม่เห็นด้วย คือเขาเคยอยู่
กรงุเทพฯ เลยมองว่าจะทาํไปทาํไม ซือ้เอากไ็ด้ 
บางทีวัวมากินต้นกล้วยที่ปลูก แต่เราเห็นว่า 
นี่เป็นการลดรายจ่าย คือเรากินเองเป็นหลัก  
ที่เหลือก็แบ่งให้เพื่อนบ้านได้กิน แบ่งขายบ้าง 
ยิ่งพวกพืชปัญญาอ่อนอย่าง พริก มะเขือ  
ผักกาด ผักหอม มันโตเร็ว เลี้ยงได้ไม่นานก ็
กินได้แล้ว” แม่ราํเพยกล่าวถงึช่วงแรกของการ
เริ่มทาํ ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงคัดค้าน แต่ผลผลิต
ที่โตวันโตคืนก็พิสูจน์ให้เห็นว่า การตัดสินใจ 
ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่า

กระทั่งในปี 2552 ทางเทศบาลตําบล
เหล่าใหญ่มคีวามคดิอยากให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมอบหน้าที่ให ้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาช่วยจัดการ  
โดยเริ่มต้นสนับสนุนการทําปุ๋ย มีการแจกถัง 
นํ้าหมัก กากนํ้าตาล ต่อมาส่งเสริมเรื่องการ
เลี้ยงหมู โดยแบ่งให้พื้นที่ละ 2 ตัว โดยใน 
ครั้งนั้นมีสมาชิกรวมกันได้ 75 คน และใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนับเป็น 6 พื้นที่ 12 
หมู่บ้าน จะมีตัวแทนพื้นที่ละ 2 คน ทาํหน้าที่
เป็นประธานและรองประธาน คอยประสานกนั
ไปมาระหว่างกลุม่ ขณะเดียวกันทางเทศบาล
ก็มีการเชิญวิทยากรเข้ามาอบรม ไม่ว่าจะเป็น

รําเพย ลีลาลาดรําเพย ลีลาลาด
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พระอาจารย์สุภาพ และอาจารย์สมภาร  
วิเศษศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องทาํปุ๋ย

แต่ละปีจะมกีารประชมุ 1 ครัง้เพือ่ตดิตาม
ความคืบหน้าของสมาชิกว่าสร้างผลงานไปถึง
ไหนแล้ว รวมไปถงึมกีารแนะนาํตลาดทีส่มาชกิ
สามารถนํ าสินค ้า ไปวางขายได ้ เช ่นที่ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ 
จะมตีลาดสขุภาพทกุเช้าวนัศกุร์ ใครสนใจกไ็ป
สมัครได้ โดยทมีไม้เลื้อย ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ
ที่นั่นจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความ
ปลอดภัยของแปลงผักที่ปลูก

ปัจจุบันกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น 80 ครัวเรือนแล้ว และมีโครงการ
ต่อยอดอีกหลายกิจกรรม เช่น โครงการ 1 ไร่ 
1 แสน ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งให้
ชาวบา้นเขียนโครงการเสนอว่าจะทําอะไร 
ในแต่ละแปลง เพือ่จะมรีายได้ 100,000 บาท 
ซึ่งแม้รําเพยจะเสนอโครงการไม่ผ่าน แต่จาก
ความพยายามคดิ และทดลองทาํ กท็าํให้พืน้ที่
เกษตรของราํเพยมีความหลากหลาย ทั้งที่นา 
ทั้งสวนยาง สวนผลไม้ บ่อเลี้ยงปลา เล้าหมู 
เล้าไก่ ที่สําคัญกรมพัฒนาที่ดินยังมีโครงการ
จะทาํศาลาหมอดนิในพืน้ทีน่ีด้้วย เพือ่กระจาย
ความรู้เรื่องดินออกไปในวงกว้าง
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หมูหลุม

บุญสถิต จิตจักร์
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นอกจากการทําพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง
แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเทศบาลตําบล 
เหล่าใหญ่ ได ้ต ่อยอดจากการอบรมของ 
พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย แห่งวัดป่านาคํา
คือการเลี้ยงหมูหลุม

บุญสถิต จิตจักร์ ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที่ 9  
บ้านโนนบุปผา เล่าให้ฟังว่า เป้าหมายสําคัญ
ของการเลี้ยงหมูหลุมนี้ คือการนําขี้หมูมา 
ต่อยอดเป็นปุ๋ยสาํหรบัต้นไม้ทีจ่ะปลกูในแปลง
เกษตร อย่างไรก็ตามภายหลังการรวมกลุ่ม 
เมื่อปี 2552 เป้าหมายของการเลี้ยงหมูก็เริ่ม
มีหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน การเพาะพันธุ์เพื่อส่งขาย

ในช่วงแรกเทศบาลสนับสนุนหมูพันธุ ์ 
เหมยซานให้ โดยแบ่งกนัไปใน 6 พืน้ทีจ่าก 12 
หมู่บ้านทัว่ตาํบล ซึง่จะมตีวัแทนพืน้ทีล่ะ 2 คน 
ทําหน้าที่เป็นประธานและรองประธาน คอย
ประสานกันระหว่างกลุ่ม 

“แต ่ละกลุ ม่ จ ะ ให ้ช าวบ ้าน ในพื้ นที ่
ทีป่ระสงค์จะเลีย้งหมลูงชือ่ ใครลงชือ่ก่อนกจ็ะ
ได้เลีย้งก่อน และต้องจ่ายค่าสมคัรสมาชกิ 100 
บาท โดยผู้เลี้ยงจะไดห้มูตัวผู้ และหมูตัวเมีย
อย่างละหนึ่งตัว โดยปัจจุบันหมู่ที่ 9 มีสมาชิก
อยู่ 7 คน” บุญสถิตเล่า

สําหรับวิธีการเลี้ยงสําหรับหมู่ที่ 9 จะ 
แตกต่างออกไป คือเลี้ยงเฉพาะตัวเมียเท่านั้น 
ส่วนตัวผู้จะส่งขายเพื่อไปชําแหละ เพราะหมู
พนัธุ์เดยีวกนั หากผสมพนัธุ์กนั ลกูทีอ่อกมาจะ
ไม่มคีณุภาพ โดยวงล้อของการเลีย้งนัน้ ผู้ใหญ่
อธิบายว่า พอหมูอายุได้ 8 เดือน ก็จะไปหา 
พ่อพันธุ ์มาทับ ทับทีหนึ่งเสียค่าใช้จ ่ายให้

เจ้าของหมูตัวผู้ประมาณ 200 บาท จากนั้น
หมจูะอุ้มท้องอยู่ 4 เดอืน คลอดออกมาครัง้ละ 
5-6 ตวั หลงัจากนัน้อกี 4 เดอืนต่อมา กใ็ห้ทบั
ใหม่ เป็นแบบนี้เรื่อยๆ ไป ส่วนลูกหมูที่ได้มา
จะเลี้ยงอยู่ประมาณ 1-2 เดือน แล้วนําไป 
ส่งขาย ส่งชําแหละได้ โดยทั้งนี้มีข้อแม้ว่า  
ลูกในคอกแรกจะแยกลูกหมูตัวผู ้กับตัวเมีย
ออกมา 1 คู่เพื่อส่งต่อให้สมาชิกที่รอคิวอยู่ใน
ลาํดับถัดไป

ส่วนราคาหมูในปัจจุบันนี้ ผู้ใหญ่บอกว่า
แล้วแต่ขนาด แต่โดยมากคนจะนยิมลกูหมอูายุ 
2-3 เดือน เพราะเน้ือจะนุ่มกว่า ตัวหนึ่งราคา
ประมาณ 500-800 บาท ยิ่งหน้าเทศกาล
ราคายิ่งสูง ส่วนหมูแก ่ คนไม่นิยมกินเพราะ 
เนื้อเหนียว ที่สําคัญคือยิ่งเลี้ยงนาน ยิ่งเปลือง 
ราคาก็ยิ่งตก

“ระหว่างที่ลูกหมูกําลังเตบิโต ผู้เลี้ยงต้อง
คอยสังเกตหมูแต่ละตัวด้วยว่ารูปร่างเป็น
อย่างไร เพราะบางตวัอาจจะเหมาะเป็นแม่พนัธุ์ 
โดยมีวิธีการดูคือเป็นลูกหมูตัวใหญ่ ยาวกว่า
เพื่อน ทั้งนี้แม่พันธุ์ตัวหนึ่งมีอายุการใช้งาน
นาน 6-7 ปเีลยทีเดียว และหากแม่พันธุ์แก ่
เกินไป ก็จะทําการส่งไปประเมินราคาเพื่อ
ชาํแหละต่อไป” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เล่า

สุดท้ายคือ ระบบการจัดการของกลุ่ม ใน
กรณีที่ได้หมูครบตามคิวที่กาํหนดไว้แล้ว ก็จะ
ส่งหมูกลับคืนไปยังเทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ 
ซึง่เทศบาลจะนาํไปเลีย้งหรอืจาํหน่ายกแ็ล้วแต่
ความสะดวก แต่หากมีสมาชิกเข้ามาภายหลัง 
เทศบาลจะรับหน้าที่จัดหาพันธุ ์หมูมาให ้
เหมือนเดิม
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สุขภาพดีๆ 
  ที่เราช่วยกันดูแล
   Health

สุขภาพดีๆ 
  ที่เราช่วยกันดูแล
   Health
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แม้ตําบลเหล่าใหญ่ห่างจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ไม่ไกลนัก แต่การ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรมองข้าม 
ซึ่งที่ตําบลเหล่าใหญ่เอง มีกระบวนการทํางานที่
เน้นจิตอาสา ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพของตนเอง จากหนึ่งไปสู่ร้อย วันนี้
ทีต่าํบลเหล่าใหญ่มกีารจดัการสขุภาพทีท่ัว่ถงึ และ
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ศูนย์รวมนํ้าใจคนเหล่าใหญ่ :  
กลุ่มไทยเหล่าใหญ่ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส

ปัญหาสขุภาพในชมุชนชนบทนัน้ ลาํพงัเพยีง
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบล (รพ.สต.) คง
ไม่อาจดแูลได้ทัว่ถงึ ในขณะทีก่ระบวนการของ 
อสม. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ 
การเป็นหเูป็นตาให้ รพ.สต. อกีทางหนึง่ ตาํบล
เหล่าใหญ่เห็นว่า สิ่งที่มีอยู่อาจไม่พอ คงจะ 
ดีกว่าถ้ามีกลุ่มองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล 
ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสเต็มกาํลัง 

ต้นสายปลายเหตนุัน้คอืกลุ่มคนผู้มอีาการ
ทางจติ ไม่สามารถออกสู่สังคม ต้องถูกล่ามโซ่
อยู ่กับบ้าน อีกส่วนหนึ่งคือเป็นโรคติดต่อ 
ร้ายแรง และเกิดเป็นความแค้นสังคม อยาก
แพร่โรคนี้สู่วงกว้าง อีกกลุ่มคือผู้ป่วยติดเตียง

ปานแก้ว แสบงบาล ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล
เหล่าใหญ่ ย้อนความให้ฟังว่า ในปี 2551  
มีคนไข้จิตเวชอยู่คนหนึ่งไม่ยอมกินยา จนสามี
ทนไม่ได้ หนีไปมีครอบครัวใหม่ หลังจากนั้น 
อีกไม่นาน ยังกลับมาพาลูกหนีไป เพราะกลัว
ว่าแม่จะทําอันตราย เหลือเพียงเธอกับพ่อที่
ตาบอดอยู่กัน 2 คน ต่อมาน้องชายเห็นท่า 
ไม่ดี เลยแยกคุณพ่อออกมาอยู่กับตัวแทน แต่
ทกุวนัเธอยงัต้องออกจากบ้านไปกินข้าวกบัพ่อ

ปานแก้วซึง่สงัเกตมาพกัใหญ่ พอปี 2552 
ปีเดียวกับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบล เธอ
จึงชี้เป้าให้ ฤทธิรงค์ ซองศิริ นายกเทศมนตรี

ในเวลานัน้เหน็ว่า พืน้ทีม่ปัีญหาแบบนีอ้ยู่ และ
ที่ผ่านมาเคยมีกรณีผู ้ป่วยจิตเวชทําร้ายคน 
ในครอบครัวจนตาย อดีตนายกฯ จึงสั่งให้
สาํรวจพื้นที่ว่า มีผู้ป่วยที่ขาดการดูแลต่อเนื่อง
มากน้อยแค่ไหน

“ความจริงที่พบก็น่าตกใจ มีคนป่วยถูก
ล่ามโซ่ คนพิการนอนตลอดจนเป็นแผลกดทับ 
คนเป็นโรคเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง สรุปรวบยอด
แล้วได้ประมาณ 150 คน เลยมีการนิยามให้
คนกลุ ่มนี้ เป ็นผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม แต่
เนื่องจากจํานวนนี้มีเยอะเกินไป จึงตัดคนที่มี
ฐานะ และครอบครวัยงัคอยดแูลอยู่ หรอืผูป่้วย 
ที่ไม่มีอาการรุนแรง ได้ยอดเหลือ 127 คน  
จากนัน้กท็าํเรือ่งของบประมาณสนบัสนนุไปยงั
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ 
(สสส.) ได้งบมาทั้งสิ้น 100,000 บาท”  
ปานแก้วเล่า

เพื่อให ้ทุกคนได ้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น  
ปานแก้วจึงเสนอความคิด โดยการเชิญคน 
กลุ่มใหญ่ ทั้งระดับบน ระดับล่างมาร่วมกัน
หารือ ทั้งกํานัน ผู ้ใหญบ่้าน พัฒนาชุมชน
อําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
และทมีงานจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช
กุฉินารายณ์ ซึ่งมีกลุ่มสหวิชาชีพที่โดดเด่น ซึ่ง
รวมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด 
เภสัชกร ไว้ด้วยกันในนาม ‘ทีมไม้เลื้อย’ ร่วม
ลงพื้นที่สาํรวจปัญหาที่เกิดขึ้นทุกจุดในตาํบล
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“เวลาออกเยี่ยม เราจะมี อสม . กับ 
ผู้ใหญ่บ้านประจําตามหมู่บ้านต่างๆ จากนั้น 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผอ .กอง 
สาธารณสขุฯ พฒันาชมุชน รวมไปถงึทมีไม้เลือ้ย 
ก็จะออกเยี่ยมเพื่อดูว่าปัญหาคืออะไร แล้ว 
ทางทมีไม้เลือ่ยกจ็ะเป็นผู้ประเมนิว่าควรรกัษา
แบบไหน ต้องดูแลอย่างไร จากนั้นเราก็
ประกาศรับสมัครจิตอาสา จาก อสม. เพื่อทาํ
หนา้ที่รักษาพยาบาล โดยทางทีมไม้เลื้อย 
จะเข้ามาเป็นพีเ่ลีย้ง เข้ามาดสูปัดาห์ละ 2 ครัง้ 
คือที่ รพ.สต.เหล่าใหญ่ทุกวันจันทร์ และ 
รพ .สต .กุดฝ ั่งแดงทุกวันศุกร ์” ปานแก ้ว 
ขยายความ

ทัง้นี ้การรกัษาจะมกีารคอยดอูาการอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ให้รู ้จักวิธีช่วยเหลือผู ้ป่วยไปด้วย โดยหาก 
ผู้ป่วยคนไหนอาการทเุลาและน่าไว้วางใจ ทาง
โครงการจะคัดรายชื่อออกไป และใส่ชื่อผู้ป่วย
คนใหม่เข้ามาแทน เพราะมผีู้ป่วยหรอืคนพกิาร
เกิดขึ้นตลอด เชน่ บางคนประสบอุบัติเหตุ  
บางครั้งเป็นโรคขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
แต่ด้วยข้อจํากัดตามงบประมาณ ที่จัดสรร
สําหรับการออกเยี่ยมเพียง 30,000 บาท 
ทําให้ต้องมีการหมุนเวียน กระจายโอกาส 
กันไป แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทางกลุ่ม 
ไทเหล่าใหญ่ฯ จะทอดทิ้งไปเลย เพราะยังมี
การแวะเวียนและตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยเก่า
ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ได้อยู ่ในงบรายจ่าย
เท่านั้นเอง

ปานแก้ว แสบงบาลปานแก้ว แสบงบาล
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ศูนย์รวมนํ้าใจคนเหล่าใหญ่ :  
กลุ่มจิตอาสาดูแลสุขภาพ

กลุ่มเหล่าไทใหญ่ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส  
มีข ้อจํ ากัดของกลุ ่มที่ เกือบทั้ งหมดเป ็น
ข้าราชการ จึงไม่สามารถตระเวนดูผู้ป่วยได้ 
ทุกวัน อดีตนายกเทศมนตรี ฤทธิรงค์ ซองศิริ  
เลยมีความคิดว ่า ควรจัดตั้งกลุ ่มอีกกลุ ่ม 
ขึ้นมารองรับและทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะ และ
บุคลากรที่ดูมีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ซึง่ทาํงานด้านนีอ้ยู่แล้ว

พิสมัย กุลเสนชัย ประธานกลุ่มจิตอาสา
ดูแลสุขภาพ เล่าการทํางานของตัวเองว่า  
ก่อนที่จะเริ่มกลุ่ม ทางทีมไม้เลื้อย ซึ่งเป็นทีม
สหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์ ได้มาฝึกและอบรมอาสาสมัคร  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกาย ผู้ป่วย 
ติดเตียงที่มีแผลกดทับจะทําอย่างไร ล้างแผล
แบบไหน รวมไปถงึวธิแีนะนําครอบครวัในการ
ดูแลผู้ป่วย เมื่ออบรมเสร็จแล้ว ทาง อสม. จะ
ติดตามดูเป็นระยะ ในกรณีที่ผู้ป่วยจาํเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์เสริม เชน่ เครื่องออกกําลังกาย  
ทางกลุ ่มจะติดต ่อ ไปยั ง เทศบาลตํ าบล 

เหล่าใหญ่ เพือ่ให้ช่วยประสานงานขออปุกรณ์
กับทีมไม้เลื้อยอีกต่อหนึ่ง

ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมครั้งหนึ่ง อสม.จะไป
เปน็คู ่ ชายหนึ่งคน หญิงคนหนึ่ง เพื่อให้
สอดคล้องกบัสภาพของปัญหา เช่น กลุ่มผู้ป่วย
จิตเวช ต้องใช้ อสม.ดูแลตามเพศ และในวันที่
ทีมไม้เลื้อยเข้ามาร่วมขบวนการออกเยี่ยม 
ตามธรรมเนียมของคนภูไท ทาง อสม. จะเป็น
ผู้นําทีมเข้าไป เพราะต้องให้เจ้าบ้านเข้าก่อน

“การเยี่ยมนี้จะต้องไปเยี่ยมทั้งครอบครัว 
เพราะเราถือว่าต้องดูแลทั้งครอบครัว ยิ่งถ้า
เป็นคนไข้จติเวชด้วยแล้ว โดยจะมกีารประเมนิ
ว่า กลุ่มไหนต้องมาเยี่ยมแค่ไหน อย่างกลุ่ม
แผลกดทับต้องมาเยี่ยมทุกวัน ผู้ป่วยจิตเวชที่
อาการไม่นิ่ง ไม่มีคนป้อนยา แบบนี้ก็ต้องมา
ทุกวัน ยิ่งถ้าคนไหนที่คลุ้มคลั่งหนัก เราจะพา
คณุหมอมาตรวจแล้วสัง่ยาให้ พดูง่ายๆ คอืเรา
เอาคนไข้ไปหาหมอไม่ได้ แต่เราเอาหมอมาให้
คนไข้ได้” ปานแก้ว แสบงบาล ผู้อาํนวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตาํบลเหล่าใหญ่อธบิาย
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ปัจจุบันกลุ่มมีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย
ทั่วตําบลทั้งสิ้น 12 ชีวิต แบ่งเป็น อสม.ของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหล่าใหญ่  
5 คน ดูแลใน 8 หมู่บ้าน และโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสุขภาพตาํบลกุดฝั่งแดง 7 คนดูแลใน 
4 หมู่บ้านที่เหลือ 

การรักษาจะเน้นความต่อเนื่อง และเฝ้าดู
อาการเป็นระยะๆ โดยข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะมกีาร
รวบรวม ก่อนส่งต ่อไปยังเทศบาลตําบล 
เหล่าใหญ่และทีมไม้เลื้อย เพื่อเป็นข้อมูล
ประเมินสถานการณ์ เช่น หากมีผู้ป่วยบางคน

ที่อาการหนักจริงๆ แล ้วต ้องนําส ่งไปยัง 
โรงพยาบาล ก็สามารถดําเนินการได้รวดเร็ว 
โดยก ่อนหน ้านี้มีการส ่งผู ้ป ่วยจิตเวชไป 
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชที่ขอนแกน่แล้ว  
3 คน ทุกคนอาการดีขึ้นตามลาํดับ

“เห็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกญาติล่ามโซ่ไว้ 
วันนี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พูดคุยได้  
ออกสู่สังคมได้บ้าง ก็เป็นความภาคภูมิใจของ
เราทีไ่ด้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในเรือ่งดีๆ  แบบนี”้ 
พิสมัยทิ้งท้าย

พิสมัย กุลเสนชัย
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ศูนย์รวมนํ้าใจคนเหล่าใหญ่ : 
กลุ่มเติมรักเติมบุญ

การดูแลรักษาผู ้ป่วยในพื้นที่ให้กลับมา 
มีชีวิตที่เป็นปกติสุขถือเป็นสิ่งสําคัญ แต่จะ 
ทําอย่างไรให้เขามีที่ยืนในสังคมได้สําคัญ 
ยิ่งกว่า หลังก่อตั้งกลุ่มไทเหล่าใหญ่ ห่วงใย 
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มจิตอาสาดูแลสุขภาพ
แล้ว อดีตนายกเทศมนตรี ฤทธิรงค์ ซองศิริ 
เลยมีความคิดต่อเนื่องว่า ควรจะมีการสร้าง
งานให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้บ้าง

ในที่สุดก็ เ กิดเป ็นการรวมตัวกันของ 
คนพิการและผู้ป่วยจาํนวน 127 คนขึ้น ในชื่อ 
‘กลุ ่มเติมรักเติมบุญ’ โดยใช้สัญลักษณ  ์

นกพิราบคาบพวงมาลัย โดยนกพิราบเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นอิสระ ส่วนพวงมาลัย
เป็นตัวแทนของการทาํบุญ

อภิชัย พลหงส์ ประธานกลุ ่มเติมรัก 
เติมบุญ ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
เพราะเป็นโรคโปลโิอตัง้แต่กาํเนดิ เล่าให้ฟังถงึ
การรวมกลุ่มนี้ว่า เกิดขึ้นในปี 2552 โดย 
ในครั้งนั้นมีการจัดประชุม ณ เทศบาลตําบล
เหล่าใหญ่ มีคนเข้าร่วมนับร้อยชีวิต โดยสาระ
สําคัญคือการฝึกอาชีพคนพิการให้สามารถ
เลี้ยงชีพ หรือทําประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง
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“เราเริ่มระดมหุ้นกันในกลุ่ม หุ้นละ 40 
บาท บวกกับค่าสมัครอีก 10 บาท เพื่อเป็น
ทุนรอนก้อนแรกในการตั้งกองทุน จากนั้น
เทศบาลตาํบลเหล่าใหญ่ช่วยสบทบให้อกี 3 ปี 
โดยปี 2552 ให้ 30,000 บาท ปี 2553 ให้ 
10,000 บาท และปี 2554 ให้ 10,000 บาท 
เราเอาเงนิทีไ่ด้มาจดัอบรมอาชพี เชญิวทิยากร
จากโรงพยาบาลส ่ง เสริมสุขภาพตําบล 
เหล่าสแีก้ว อาํเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุ์ มา
สอนการทาํนํา้ยาล้างจาน สบู่เหลว” อภชิยัเล่า

หลายปีผ่านมา สินค้าเริ่มหลากหลาย 
มากขึน้ วนันีม้ทีัง้เสือ้ยดื กระเป๋า ส่วนช่องทาง 
การกระจายสินค้าก็คือฝากตามร้านค้าต่างๆ 
ในชุมชน โดยแบ่งค่าจําหน่ายให้ร้อยละ 20  
แต่ส่วนมากหลายๆ ร้านจะไม่หัก เพราะ 
ถือเป็นการช่วยเหลือกัน

ในปีแรกมคีนืปันผลให้สมาชกิ โดยนาํกาํไร
มาหารแบ่งในสดัส่วนเท่ากนัทกุคน แต่มาระยะ
หลัง ไม่มีการปันผลออกมาเป็นตัวเงินสดแล้ว 
เพราะประธานหันไปใช้วิธีการนําเงินรายได้
สมทบเข้าไปในบัญชีกลุ่ม โดยปัจจุบันกองทุน
มีเงนิหมุนเวียนราวๆ 40,000 บาท

นอกจากการสร้างงานแล้ว การสร้าง 
แรงบันดาลใจก็เป็นอีกสิ่งที่ทางกลุ่มให้ความ

สําคัญ เพราะต้องยอมรับว่า ผู้ป่วยบางคน
จิตใจห ่อเหี่ยว ไม ่ยอมรับว ่าตัวเองป ่วย  
โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช ขณะที่คนพิการเองก็
มักไม่ช่วยเหลือตัวเอง ดังนั้นตัวประธาน ซึ่ง
เป็นคนพิการ และรองประธานที่เป็นผู้ป่วย
จิตเวช ซึ่งปัจจุบันไปบวชแล้ว ถือว่ามีบทบาท
อย่างมากในการเป็นต ้นแบบ และทําให  ้
การรักษาในพื้นที่ดําเนินไปได้ด้วยดี

“เราต้องกล้ายอมรับตัวเอง อย่างพี่ที่เป็น
รองประธานเขาบอกเลยว่า ผมป่วย แล้วก็ 
กินยาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเขาก็ดีขึ้น ใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คนอื่นๆ ที่เป็น
เหมือนกันก็เริ่มเห็นตัวอย่าง แล้วทําตาม” 
ประธานกล่าว

สําหรับแนวทางในอนาคต อภิชัยบอกว่า 
ยังคงต ้องทําตัวให ้เป ็นแบบอย่าง และมี
โครงการใหม่ที่เริ่มทําแลว้ คือการเลี้ยงปลา
เลี้ยงกบ รวมไปถึงโครงการเพาะเห็ดซึ่งไป 
เข้ารับการอบรมมา และหากสําเร็จก็จะมี 
การพัฒนาเป ็น กิจกรรมของกลุ ่มต ่อไป  
ซึ่งนับเป็นการสร้างศักดิ์ศรีและตัวตนของ 
ผู ้ด ้อยโอกาสให ้มีที่ยืนในสังคมได ้อย ่าง 
ภาคภูมิใจ

อภิชัย พลหงส์
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สุขศาลาคํากัง้

บ้านหมู่ที ่4 และ 10 บ้านคาํกัง้ ตัง้อยู่ห่าง
จากศูนย์กลางตําบลเหล่าใหญ่ ที่นี่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตําบลบ้านกุดฝั่งแดง แต่ความที่เป็น
หมู่บ้านใหญ่ จึงทําให้ที่นี่มีศูนย์บริการด้าน
สาธารณสขุอยู่ด้วย ภายใต้ชือ่ ‘สขุศาลาคาํกัง้’ 
ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ วัดหอคาํ

ประมวล มรุกิา อสม. หมู่ที ่10 บ้านคาํกัง้
เล่าให้ฟังว่า ทีน่ีเ่ป็นศนูย์กลางของอาสาสมคัร
สาธารณสุขในหมู่ที่ 4 และ 10 เป็นหน่วย
บริการสาธารณสุขมูลฐานซึ่ งมีชาวบ ้าน 
จาํนวนมากแวะเวียนมาหาตลอดทั้งวัน

แต่เดิมในปี 2535 ทั้ง 2 หมู่บ้านไมไ่ด้
รวมตัวกันแบบนี้ ทํางานต ่างคนต ่างทํา  
ทว่าด ้วยความที่ อสม . ที่นี่ ไม ่มีที่ทํางาน 
ที่เป็นเอกเทศ ต้องอาศัยบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้าง  
บ้านสมาชิกบ้าง ในที่สุดจึงตัดสินใจมารวมตัว
กนั โดยสขุาภบิาลมงีบให้หมู่บ้านละ 20,000 
บาท รวม 40,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคาร 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาส 
วัดหอคําให้พื้นที่มุมหนึ่งของวัดมาก่อสร้าง  
ใช้เวลาสร้างอยู่ 4 ปี แล้วเสร็จในปี 2539  
แต่มาเปิดทําการจริงในปี 2541
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จากนั้นต่อเติมอาคารเรื่อยมา โดยอาศัย
เงนิบรจิาคของภาคประชาชนผ่านการทาํผ้าป่า
สามัคคี ปัจจุบันสุขศาลาคํากั้งมีอาคารอยู ่  
4 หลงั ใช้เป็นทีอ่ยู่ร่วมกนัระหว่างสาธารณสขุ
จังหวัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
กุฉินารายณ์ เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ และ
ประชาชนในพื้นที่ 

ขณะที ่นาง แสนพวง อสม.หมู่ที ่10 อกีคน 
เสริมว่า ทุกวันนี้มี อสม.ประจาํการอยู่ 29 คน 
มีการจัดเวรการทํางานที่ชัดเจน โดยช่วง 
กลางวันจะเป็นเวรของ อสม. ผู้หญิง ครั้งละ 
2-3 คน ส่วนผู้ชายจะอยู่เวรกลางคืนผลัดละ 
1-2 คน โดยมีกิจกรรมหลักประมาณ 14-15 
กิจกรรม แต่แบ่งใหญ่ๆ ได้เป็นงานปฏิบัต ิ
เชิงรุกและรับ

“เชิงรุกในที่นี้หมายถึงการออกเยี่ยม
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ส่วน
เชิงรับคือการประจาํการอยู่ที่นี่ เพื่อให้บริการ
ปฐมพยาบาล ให้ความรู้แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์
และตั้งครรภ์ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง รวมไปถึงบริการนวดแผนไทย โดย 
ที่นี่จะมีทั้งการอบ ประคบ นวดสมุนไพร  
โดยวันหนึ่งจะมีคนเข้ามาใช้บริการประมาณ 

10-15 คน” นางว่า
นอกจากนี้สุขศาลาคํากั้งยังส่งเสริมให้

ชมุชนปลกูพชืสมนุไพร เอาผลผลติมาจาํหน่าย 
และยังทําลูกประคบส่งไปที่ โรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โดยสิ้นปีจะมี 
การแบ่งกําไรกัน ร้อยละ 80 มอบให้ อสม.
ตามระยะเวลาการเข้างาน และอีกร้อยละ 20 
เป็นกองกลางสําหรับกิจกรรมอย่างอื่น

ไม ่เพียงเท ่านั้น  ที่นี่ยั งมีระบบเสียง 
ตามสาย โดยจะมีการเปดิเพลง ด้วยแต่เดิม 
ที่สุขศาลาคํากั้ งมีชาวบ ้านมารวมตัวกัน 
ออกกําลังกาย แต่พอถึงหน้านาก็เงียบๆ ไป 
เพราะคนไม่มีเวลา ภายหลังไม่สานต่อ ก็เลย
เงียบหายไป อสม.จึงวางกุศโลบายด้วยการ
เปิดเพลงเพือ่ชกัชวนให้ชาวบ้านออกกาํลงักาย
กันที่บ้าน หรือที่ท้องนา

ที่สํ าคัญในช ่วงเช ้า เวลา  07.30 -  
09.00 น. ของทุกวันทําการ อุดม ยลถวิล  
ผู ้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตําบลกุดฝั่งแดงก็จะมาประจําการเพื่อตรวจ
ชาวบ้านด้วย เพราะทีน่ีอ่ยู่ภายใต้การดแูลของ 
รพ.สต.กุดฝั่งแดง นอกจากนี้ยังมีทีมไม้เลื้อย 

สมใจ วุฒิสาร นาง แสนพวงสมใจ วุฒิสาร นาง แสนพวง
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อุดม ยลถวิล
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ซึ่งเป็นสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชกุฉินารายณ์ และองค์การแพทย์ 
ไร้พรมแดน ซึ่งทํางานด้านโรคเอดส์มาตรวจ
ร่างกายและให้ความรู้เป็นประจาํทกุเดอืนด้วย

กระนั้ น  ผลงานที่ ถื อว ่าสร ้างความ 
ภาคภูมิใจให้แก่ทีม อสม.ที่นี่ คือการเป็น 
แกนกลางในการขจัดโรคไข้เลือดออกให้หมด
ไปจากพื้นที่ โดยประมวลเล่าว่า ก่อนหน้านี้
บ้านคาํกัง้จะมโีรคไข้เลอืดออกระบาดทกุปี ซึง่
การแก้ปัญหาคือใช้เครื่องพ่นหมอกควัน และ
ทรายอะเบทโรยลงในนํ้า แต่ก็ไม่สามารถตัด
วงจรอุบาทว์นี้ลงได้ สุดท้ายในปี 2546 ทีม 
อสม.จงึปรกึษากบั ผอ.รพ.สต.กดุฝ่ังแดง พร้อม
ตั้งกฎชุมชนขึ้นมา 6 ข้อ ประกอบด้วย

1. เจ้าของหลังคาเรือนต้องกําจัดลูกนํ้า 
ยุงลายด้วยตนเอง

2. เจ้าของหลังคาเรือนต้องเปลี่ยนนํ้า 
ทุก 7 วัน

3. เจ้าของหลังคาเรือนต้องอํานวยความ
สะดวกให้แก่ อสม. ที่จะมาตรวจทุกวันศุกร์ 
และคณะผู้ตรวจการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นํา
ชุมชน ประธาน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
สุ่มตรวจเป็นประจาํทุกเดือน

4. ถ้าหลังไหนตรวจพบลูกนํ้ายุงลาย 

ต้องเสียค่าปรับ 20 บาท แต่ถ้าเป็นบ้านของ
ผู้นํา เช่น ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. 
ปรับหนัก 50 บาท

5. ถ้าหลังไหนตรวจพบลูกนํ้ายุงลาย จะมี
การประกาศผ่านเสียงตามสาย เพื่อเป็นการ
บอกกล่าวประชาชนว่าพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภัย

6. ถ้าเจ้าของหลังคาเรือนใดทําปฏิกิริยา
ไม่ดี เช่น ส่อเสียด ดูถูกผู้ที่มาตรวจสอบ อสม.
มีสิทธิ์ เสนอชื่ อ เจ ้าของหลั งคาเรือนให  ้
นายอําเภอรับทราบ

หลังจากร่างกฎนี้แล้ว ก็นําไปถามใน 
ที่ประชุมประชาคมว่าเห็นด้วยไหม ปรากฏว่า
ทุกคนเห็นด ้วยและดําเนินการตามอย่าง
เคร่งครัด ปรากฏว่าไข้เลือดออกหยุดระบาด
ทันที และเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาอีก 9 ปี จน 
ปี 2556 ที่ทีม อสม.อาจจะเผอเรอไปบ้าง  
ไข้เลือดออกจึงกลับมา ต้องกลับไปใช้วิธ ี
พ่นหมอกควัน ทรายอะเบท หมดเงินไปเกือบ
แสนบาท ทางกลุม่จึงทําประชาคมกันใหมว่่า
จะนํากฎชุมชนนี้มาบังคับใช้จริงจังอีกครั้ง ซึ่ง
ประชาชนในพื้นที่ต่างยกมือสนับสนุนด้วย
คะแนนเอกฉันท์ เพื่อทําให้บ้านคํากั้งกลับมา
เป ็นหมู ่บ ้านที่ปราศจากโรคไข ้เลือดออก 
อีกครั้งหนึ่ง
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การศึกษา
‘วิชาชีวิต’
Education

การศึกษา
‘วิชาชีวิต’
Education
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การเตบิโตนัน้มอีะไรมากกว่าแค่การศกึษา 
หากแต ่เป ็นการทดลอง  เรียนรู ้ สั่ งสม
ประสบการณ์ ซึง่เพยีงตาํราอย่างเดยีวไม่อาจ
ทําให้เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพ จําเป็น
ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ควบคู่ 
กันไป บ้างเล่นกีฬา บ้างช่วยพ่อแม่ทํางาน  
บ้างก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะในโรงเรียน 
ทั้งหมดทั้งมวลผสมผสานกันอย ่างลงตัว  
ถึงจะหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้เต็มคนได้ และ
ไม่แน่ว่า สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนอืตาํราเหล่านี ้อาจจะ
เป็นอนาคตของพวกเขากเ็ป็นได้ ใครจะรู้
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สหกรณ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่ฯ

แต่ละสหกรณ์จะเปดิทําการเป็นกะ คือ 
ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. และช่วงเที่ยง 
11.30-12.30 น. โดยในส่วนของสหกรณ ์
ออมทรัพย ์จะมีบริการฝากถอนเป ็นหลัก  
ฝากขั้นตํา่ 5 บาท ฝากวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้ โดย
ถ้าเป็นเด็กเล็ก บางทีครูประจําชั้นจะเป็น 
ผู้รวบรวมเงินแล้วนําส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โดยเด็กและครูแต ่ละคนจะมีสมุดบัญชี 
ประจําตัวอยู่ และหากเด็กคนไหนจะถอนเงิน
ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมลงชื่อรับรอง

“เราจะถามเหตุผลเด็กว่าจะถอนเงินไป 
ทาํอะไร บางคนกบ็อกว่าครใูห้ทาํบญุแห่เทยีน
เข้าพรรษา ก็เลยถอน วันนี้ครูให้ซื้อสมุด 
แบบฝึกหัด บางคนก็ไปซื้อรองเท้าถุงเท้า คือ
ต้องถามเหตผุลว่าสมควรหรอืไม่ ถ้าไม่สมควร
ก็จะไม่อนุญาตให้ถอน แต่ถ้าสมมติผู้ปกครอง
ลงมายืนยันว ่าจะถอนด้วย แบบนี้ไม ่ต ้อง 
ถามเหตุผล เพราะเราเชื่อใจในผู ้ปกครอง  
แต่ในกรณีที่นักเรียนเรียนจบ โรงเรียนจะ 
บังคับให้ถอนหุ ้นและเคลียร์บัญชีทั้งหมด”  
รัศมี โสภาคะยัง หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกรณ์ร้านค้า และเคยเป็นทีป่รกึษาออมทรพัย์
มาก่อน อธิบาย

ขณะที ่ยพุาพร ซองศริ ิอาจารย์ทีป่รกึษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ เล่าถึงการใชเ้งินของ
สหกรณ์ออมทรพัย์ ปัจจบุนัสหกรณ์มสีนิทรพัย์
หมนุเวยีนอยู่ที ่936,441 บาท โดยในจาํนวน
นี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามความเหมาะสม 

วชิาความรู้เป็นสิง่สาํคญั แต่ประสบการณ์
ก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่โรงเรียน 
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ มีกิจกรรม 
ส่งเสรมิการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านระบบการเงิน
ทีน่่าสนใจ เพราะทีน่ีม่สีหกรณ์ตัง้อยู่ถงึ 2 แห่ง 
แห่งหนึ่งเป็นสหกรณ์ร้านค้า ชื่อ ภูดิน ส่วน 
อีกแห่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ชื่อ คนภู โดย
แต่ละแห่งมีเงินหมุนเวียนในหลักแสนบาท

ปานทอง สุไชยชิต ผู้อํานวยการโรงเรียน
ย้อนรอยให้ฟังว่า สหกรณ์ร้านค้านั้นเริ่มขึ้น
ก่อน ตั้งแต่ปี 2520 ทําหน้าที่เป็นร้านค้า
สําหรับซื้อและขายสินค้าที่จําเป ็นสําหรับ
นักเรียนและครู จนกระทั่งปี 2542 ที่เขาย้าย
มาเป็นผู้อํานวยการเลยคิดว่าน่าจะมีการออม
เพิ่มขึ้นมา เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู ้จักประหยัด
อดออมเงินไว้สําหรับอนาคต

สหกรณ์ร้านค้าเปิดให้ทัง้เดก็และครซูือ้หุ้น 
หุ้นละ 10 บาท ไม่เกิน 200 หุ้น ส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์จะใช้วิธีให้เด็กและครูเปดิบัญชีกับ
สหกรณ์ สามารถฝากออมได้ไม่จํากัด โดย 
ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด

การบริหารงานของแต่ละสหกรณ์จะมีครู
เป็นที่ปรึกษากลุ่มละ 5 คน และมีนักเรียนเป็น
กรรมการ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มี 5 คน 
หมุนเวียนกันทาํงานคนหนึ่งสัปดาห์ละ 3 วัน 
ส่วนสหกรณ์ร้านค้ามีนักเรียนเป็นกรรมการ  
11 คน เป็นพนักงานขายและตรวจนับสินค้า 
วันละ 2 คน ส่วนอีกคนเป็นพนักงานลงบัญชี
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ปานทอง สุไชยชิต

รัศมี โสภาคะยังรัศมี โสภาคะยัง

ยุพาพร ซองศิริยุพาพร ซองศิริ

ฉวีวรรณ์ บาลศรี
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ส่วนหนึ่งคือเงินสํารองที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
กันไว้เพื่อบริการผู้ถอน ด้วยบางทีผู้ปกครอง
บางคนถอนเงินเป ็นหมื่น ซึ่งจะมีการคิด
ดอกเบี้ยให้คนที่ออมประมาณร้อยละ 6 ต่อปี 
โดยทางโรงเรียนใช้โปรแกรมของโครงการ 
ยุวเกษตรกรคิดเป็นจํานวนเงินสําเร็จให้เลย  
อีกส ่วนนํ า ไปฝากธนาคารพาณิชย ์เพื่ อ 
กินดอกเบี้ย

ส่วนสดุท้ายนาํไปลงทนุต่อ โดยอนญุาตให้
ผู้ปกครองของนกัเรยีนหรอืครทูีม่บีญัชเีงนิฝาก
นําไปกู้ลงทุนได้ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี 
เพดานสูงสุดต่อคนอยู่ที่ 40,000 บาท และ
ต้องคืนก่อนปดิภาคเรียน เพราะช่วงนั้นจะมี
การปันผล

“กําไรสุทธิแต่ละปี จะแบ่งเป็นทุนสํารอง
ร้อยละ 40 ทุนขยายกิจการร้อยละ 25  
ทุนการศึกษาสมาชิกร้อยละ 10 ค่าบํารุง
โรงเรียนร้อยละ 10 และเป็นค่าตอบแทน 
คณะกรรมการอีกร้อยละ 15” ยุพาพรเล่า

ขณะที่สหกรณ์ร้านค้า ฉวีวรรณ์ บาลศรี 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ บอกว่า ปัจจุบัน
สหกรณ์นี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ที่ 103,250.88 
บาท โดยสนิค้าในร้านจะเกีย่วพนักบัการศกึษา 
และสินค้าที่อยู่ในความต้องการของนักเรียน
เอง  โดยในช ่วงปลายป ีการศึกษาจะมี 

การจัดสรรกําไรสุทธิใหด้ังนี้ คือเฉลี่ยคืน 
ยอดซื้อ ร้อยละ 40 ปันผล ร้อยละ 30  
ค่าตอบแทนกรรมการ ร้อยละ 15 ทุนสาํรอง 
ร้อยละ 8 ทุนขยายกิจการ ร้อยละ 5 และ 
ค่าบาํรุงโรงเรียน ร้อยละ 2

ทั้งนี้สหกรณ์ทั้ง 2 กลุ่ม รัศมีบอกว่าจะมี
ระบบการตรวจสอบที่เด่นชัด ตั้งแต่กรรมการ
และครูที่ปรึกษาจะมีการสับเปลี่ยนทุกปี แต่
อาจจะมีบ้างสําหรับบางคนที่ทํางานดีเยี่ยม 
ก็ได้รับโอกาสทําต่อ โดยสหกรณ์ร้านค้าจะใช้
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เป ็น
กรรมการ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จะใช้เด็ก 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ทาํงาน เพราะเป็นงาน
ที่ ละ เอียดกว ่า  ต ้องใช ้คนที่ มี วุฒิภาวะ 
พอสมควร 

“ที่สําคัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะม ี
การเรยีนการสอนเรือ่งสหกรณ์ด้วย การทาํงาน
ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือผู้ฝาก-ถอน 
จงึเท่ากบัว่าได้เรยีนรู้เรือ่งการเงนิโดยปรยิาย” 
ฉวีวรรณ์ว่า

นับ เป ็นการ เรี ยนรู ้ที่ ดี  และรับรอง
ประสิทธิผลจากการได้ปฏิบัติงานจริง ทั้งยัง 
ส่งเสรมิให้เด็กเข้าถึงการออม อันจะเป็นหัวใจ
สาํคัญในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
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ศูนย์เด็กเล็กแสงส่องหล้า 9
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ช่วงเช้าสายเที่ยงบ่าย เด็กๆ ร้องไห้
กระจองอแง เพราะพ่อแม่ต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน บางคนถูกปล่อยทิ้งให้อยู่กับปู่ย่า 
ตายาย ด้วยเหตุนี้ ในปี 2524 ผู้นาํหมู่บ้าน
และชาวบา้นจึงรวบรวมเงินทุน เพื่อตั้งศูนย์ 
เลี้ยงเด็กขึ้น โดยขอใช้สถานที่ของศูนย์สภา
ตําบล หน้าวัดหอไตร แต่การตั้งศูนย์นี้ไม่ใช่
เรือ่งง่ายอย่างทีค่ดิ ด้วยความไม่พร้อมของตวั
สถานที่ บุคลากร ตลอดจนการขาดหน่วยงาน
สนับสนุน ทําให้ศูนย์นี้ไม่อาจดาํเนินการได้

กระทั่งปี 2527 ผู้นําและชาวบ้านไม่ละ
ความพยายาม ได้ทาํการรือ้ฟ้ืนศนูย์เดก็เลก็ขึน้
มาใหม่ โดยย้ายมาอยู่ที่มุมทางทิศเหนือของ
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์แทน 
โดยได้รับงบสนับสนุนจากโครงการสร้างงาน
ในชนบท 170,000 บาท ตั้งชื่อว่า “ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บ้านเหล่าใหญ่” โดยมทีัง้กลุ่มผู้
ปกครองและครอูกี 2 คน เป็นอาสาสมคัรคอย
ช่วยประคับประคองมาตลอดหลายปี ทว่า  
ด้วยความที่งานนี้เป็นจิตอาสา ในที่สุดครูก ็
ขอลาออกไป ทางคณะกรรมการศูนย์ซึ่ง
ประกอบด้วยกํานันและผู้ใหญ่บ้าน จึงหาจิต

อาสามาทดแทน จนสดุท้ายได้จติอาสามาร่วม
งาน 4 คน ในปี 2535

ยุพิน เจริญสุข รักษาการหัวหน้าศูนย์
พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนแสงส่องหล้า 9 ซึง่เป็น 
1 ใน 4 จติอาสาชดุที ่3 เล่าว่า ตอนนัน้ในพืน้ที่
ไม่มีศูนย์เด็กเล็กเลย และจํานวนเด็กก็มีเยอะ
มาก ราวๆ 70-80 คน ช่วงนัน้ครไูด้รบัค่าแรง
จากเงินบริจาคของผู้ปกครอง จํานวน 700 
บาท ส่วนอาหารกลางวันเด็กก็ไม่มีให้บริการ 
ผู้ปกครองต้องห่อข้าวมาให้เอง กระทั่งช่วงปี 
2540 นี้เองที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ได้รับการ
สนับสนุนค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารเสรมิ (นม) จากกรมพฒันาชมุชน ทาํให้
ครูจิตอาสามีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงขึ้น

“ในช่วงปี 2542 อาคารศูนย์เด็กเล็กเริ่ม
ผุพังตามสภาพ หลายคนหวั่นเกรงอันตราย 
ที่จะเกิดกับลูกหลาน จึงของบสนับสนุนไปยัง
องค์การบรหิารส่วนตาํบลเหล่าใหญ่ แต่กไ็ม่ได้
รบัการตอบรบั ครจูงึปรกึษากบัคณะกรรมการ
ศูนย์และผู้นําชุมชนว่าจะทําอย่างไรดี ในที่สุด
ทั่ง กุลเสนชัย ประธานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการศูนย์ ก็ได้ 
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ทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
ในการสร ้างอาคารศูนย ์พัฒนาเด็ก เล็ก  
กราบทูลไปยังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หลังจากราชเลขานุการฯ 
นาํความกราบบงัคมทลูแล้ว กไ็ด้รบัอนมุตัเิมือ่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ก่อนสง่เรื่องต่อ 
ไปยงัชมรมแสงส่องหล้า ซึง่ทาํกิจกรรมในเรือ่ง
เด็กด้อยโอกาสอยู่ใหช้่วยหาทางสนับสนุน”  
ยุพินเล่า

ที่สุด คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ 
ประธานชมรมแสงส ่องหล า้ก็ ให ้ความ
อนุเคราะห์ด้วยการประสานงานและระดมทุน 
จนได้งบประมาณมา 300,000 บาท และ
สมเด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ  ก็ทรง
พระราชทานนามให้ใหม่ว ่า “ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนแสงส่องหล้า 9” แต่ทั้งนี้ 
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างอาคารให้ครบ
สมบูรณ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 1, 7 และ 8 จึงช่วย
ระดมทุนอีกแรง ผ่านการทาํผ้าป่าสามัคคี จน
ได้อาคารขนาด 3 ห้อง และช่วยกันพัฒนาขึ้น

เรื่อยๆ จนสมบูรณ์พร้อมในปี 2545
การถือกําเนิดของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ได้ 

จุดประกายให้เกิดการพัฒนาศูนย์ต่างๆ อีก
หลายแห่ง จนทุกวันนี้มีศูนย์เด็กเล็กอยู ่ใน
ตาํบลเหล่าใหญ่ถึง 6 แห่งด้วยกัน

“ปี 2547 ตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ศนูย์เราได้รบัการถ่ายโอน 
มาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเหล่าใหญ่ ซึ่งทางกรมฯ อุดหนุนงบด้าน
อาหารกลางวัน นม สื่อการเรียนการสอน  
รวมไปถึงเงินเดือนของครูด้วย ขณะเดียวกัน
ทาง อบต.ก็ช่วยซ่อมแซมอาคารที่ผุพังตาม 
กาลเวลา” ยุพินเล่า

ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้มีเด็กอยู่ในการดูแล 
51 คน จาก 3 หมู่บ้าน แบ่งเด็กออกเป็น  
3 ระดับคือ ปฐมวัย 2 ขวบ เตรียมอนุบาล 1 
วัย 3 ขวบ และเตรียมอนุบาล 2 วัย 4 ขวบ 
โดยวธิกีารสอนและการดแูลจะต่างกนัไป หาก
เป็นปฐมวัย ส่วนมากจะมีปู่ย่าตายายเข้ามา
ช่วยดูแลในเบื้องต้น เพราะเด็กยังไม่คุ้นกับครู 
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กิจกรรมไม่มีอะไรมาก หลักๆ จะให้เล ่น 
ของเล่น ส่วนเตรียมอนุบาล 1 เริ่มมีการสอน
ขีดเขียน และเตรียมอนุบาล 2 สอนเขียนตาม
เส้น สอนการอ่านหนังสือ ก. ข. ค.

ขณะเดยีวกนั ผู้ปกครองกย็งัมสี่วนในการ
ช่วยเหลือ และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
ด้านการเงิน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
มีการชักชวนปราชญ์ชาวบ้านมาอ่านหนังสือ
นิทานให้เด็กฟัง มีการส่งเสริมให้เด็กปลูก 
พชืผกัสวนครวั ทัง้บวบ ฟักทอง ต้นกล้วย เพือ่
ให้เขาช่วยเหลอืตวัเอง และล่าสดุทางสาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ได้จัดโครงการธนาคารหนังสือ เพื่อส่งเสริม
การอ่าน พร้อมมีการอบรมครูและผู้ปกครอง
ว ่าจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างไรถึงจะ 
เหมาะสม ขณะทีค่รเูองกม็กีารแบ่งงบการเรยีน
การสอนไปซือ้หนงัสอืบ้าง ผู้ปกครองบรจิาคบ้าง 

คงจะไม่ผิดนักหากบอกว่า ศูนย์เด็กเล็ก
แห่งนี้เกิดขึ้นมาจากความร่วมไม้ร่วมมือของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง

ยุพิน เจริญสุข
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เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว คาํว่าอินเทอร์เน็ตเป็น
ที่คุ ้นเคยสําหรับคนในเมืองใหญ่ แต่คนใน
ชนบทมีน้อยคนนักที่เข้าถึง ครั้นเมื่อมีโอกาส 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คาํกั้ง) จึงไม่รีรอที่
จะนาํสือ่การเรยีนรู้ไร้พรมแดนนีเ้ข้ามาในพืน้ที่

กําจัด คะโยธา ผู้อํานวยการโรงเรียน
ไทยรฐัวทิยา 35 คนปัจจบุนั และ รตันชติ ศรหีลิง่ 
ครูชํานาญการพิเศษ เล่าว่าเมื่อปี 2550 
โรงเรียนได้รับการประเมินจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา (องค์การมหาชน) ซึง่มข้ีอเสนอแนะ
ว่าควรจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น

สวัสดิ์ กุลกั้ง ผู ้อํานวยการโรงเรียน 
ในเวลานั้นก็ เห็นดีด ้วย ประจวบกับทาง
โรงเรยีนไทยรฐัวทิยามเีครอืข่ายอยูท่ัว่ประเทศ 
จึงสบโอกาสในการประชุมระดับผู้บริหารของ
มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรง จนได้
เสนอความคิดเรื่องศูนย์ไอซีทีในโรงเรียนต่อ 
วิเชียร โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิฯ ซึ่งก็ม ี

การประสานต่อไปยังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จนกระทั่ง 3 ป ี
ถัดมา โรงเรียนก็ได้รับแจ้งจากกระทรวงว่า  
จะมาติดตั้งศูนย์เรียนรู้ไอซีทีโดยชุมชนให้

ตามเงื่อนไขของกระทรวงฯ ระบุว ่า 
ศูนย์นี้ไม่ใช่ของโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นศูนย ์
การเรียนรู้ของชุมชน โดยมีการระบุพื้นที่ของ
ห้องว่าต้องมีขนาด 6x8 เมตรเป็นอย่างน้อย 
มเีจ้าหน้าทีค่อยดแูลอยู่เสมอ ซึง่เจ้าหน้าทีก่ค็อื
ครูรัตนชิตนั่นเอง 

“ผมต้องเข้าอบรม 6 วนั เกีย่วกบัการดแูล
เครื่องและการให้บริการ ขณะที่ทางโรงเรียน
ตัดสินใจแบ่งครึ่งพื้นที่ห้องสมุดเดิมเพื่อสร้าง
เป็นศนูย์ไอซที ีจนได้รบัการส่งมอบคอมพวิเตอร์
ให้ 15 เครื่อง พร้อมกับมีการจัดอบรมคน 
ในพื้นที่จาํนวน 75 คน โดยเชิญผู้นาํในชุมชน
ทั้งตําบลมาเข้าร่วมอบรม ขณะที่เทศบาล
ตํ าบลเหล ่า ใหญ ่มี งบอุดหนุนให ้ศู นย ์นี้ 
10,000 บาท” รัตนชิตเล่า

ศูนย์ ICT โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35
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ปัจจุบัน ศูนย์ไอซีทีนี้ เปดิบริการทุกวัน 
หากเป ็นคนนอกโรงเรียนคิดค ่าบริการ 
ชั่วโมงแรก 8 บาท สองชั่วโมง 15 บาท  
อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่า ในช่วงแรกยังมี
ปญัหาขลุกขลักหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
สญัญาณอนิเทอร์เนต็ทีย่งัไม่ค่อยด ีมาช่วงหลงั
ดีขึ้นหน่อยเพราะทีโอทีเข้ามาตั้งเสาให้ ทาํให้
เด็กได้เรียนรู ้ และฝึกใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์

ตัวอย่างที่เห็นชัด ก็คือโครงการพัฒนา 
การอ่านด้วยหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ ในปี 2554 
ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กสร้างงานผ่าน
โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ ซึ่ง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชนในวงเงิน 50,000 บาท ม ี
การพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลาํดับ จนปี 2556 
ครรูตันชติในฐานะผู้แทนกไ็ด้รบัรางวลั OBEC 
AWARD หรอืรางวลัทรงคณุค่า สพฐ. ชนะเลศิ
เหรียญทอง ซึ่งมอบรางวัลให ้แก ่ผลงาน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ‘กลุ ่มประเทศ
อาเซียน’

“ตอนนีเ้ดก็ๆ เชีย่วชาญเรือ่งพาวเวอร์พอยต์
มาก เวลาไปร่วมกลุ่มทาํอ-ีบุ๊คกไ็ด้รางวลักลบัมา
ตลอด อย่างล่าสดุมกีารแข่งขนัในกลุ่มโรงเรยีน
ไทยรัฐวิทยา ก็ได้รางวัลชนะเลิศ เวลาคนมา 
ดูงาน อย่าง สสส. เด็กก็สามารถสร้างงานให้ดู
ได ้เลย เป็นการดึงความรู ้มาทําเป็นเรื่อง 
เป็นราว” ครูรัตนชิตกล่าว

ขณะที่ชุมชนและท้องถิ่น ถึงจะไม่ได ้ 
ใช้บริการมากนักเมื่อเทียบกับนักเรียน แต ่
ที่ผ่านมาทั้งเทศบาลหรือภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชพีต่างๆ ทีอ่ยากจะนาํเสนอ
ผลงานของตัวเอง ก็ได้เข้ามาใช้ศูนย์แห่งนี้ใน
การพมิพ์งาน พมิพ์เอกสารสาํคญัอย่างต่อเนือ่ง 
อย่างไรกต็าม ในช่วงหลงั เมือ่อนิเทอร์เนต็เริม่
เข้าถึงพื้นที่มาก อัตราการมาใช้บริการที่นี่จึง
น ้อยลงไปด้วย แต่นั่นก็ไม ่สําคัญ เพราะ 
กลุ่มเป้าหมายอย่างเด็กในโรงเรียนยังคงได้
เรียนรู้อย่างเต็มที่

กําจัด คะโยธา รัตนชิต ศรีหลิ่งกําจัด คะโยธา
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วัฒนธรรมดี...
ชีวิตก็ดีตาม
Culture

ตําบลเหล่าใหญ่โดดเด่น
ด้วยวฒันธรรมภไูท ซึง่ชาวบ้าน
ที่นี่ก็ภูมิใจในความเป็นคนภูไท 
และพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษา
วัฒนธรรมของตัวเองให้คงอยู่
ไปชั่วลูกชั่วหลาน

วัฒนธรรมดี...
ชีวิตก็ดีตาม
Culture
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สภาวัฒนธรรม

ถงึตาํบลเหล่าใหญ่จะมคีวามโดดเด่นด้าน
วฒันธรรมภไูทซึง่สบืสานมานานหลายช่วงอายุ
คน แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามา
จากภายนอกได้สร้างความสั่นสะเทือนไป 
พอสมควร

ฉะนั้นเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวทาง
ให้จัดหวัดต่างๆ จัดตั้งสภาวัฒนธรรมขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห ่งชาติ 
พทุธศกัราช 2553 และให้ตัง้ไล่มาจนถงึระดบั
อําเภอ และตําบลด้วย เทศบาลเหล่าใหญ่จึง
ตอบรับแนวคิดทันที โดยสภาวัฒนธรรมได้รับ
การอุดหนุนงบประมาณรายปีจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากงบในส่วนของ
วัฒนธรรม การศึกษา และพัฒนาคุณชีวิต  
ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณทั้งหมด 

“คดิเป็นตวัเงนิกต็กราวแสนกว่าบาทต่อปี” 
พรพรรณ แก้วคําภา ปลัดเทศบาลตําบล 
เหล่าใหญ่ ว่า

กระนั้นก่อนหน้าที่มีนโยบายของรัฐบาล
เรื่องการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ที่นี่เองก็มีการ

สนับสนุนในรูปแบบขององค์กรเช่นกัน แต่ยัง
ไม่เด่นชัดเท่า คือมีการเชิญคนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ขอแรงจากชุมชน อย่างกิจกรรมที่
ถือเปน็หมุดหมายสําคัญคือกิจกรรมลงข่วง 
เข็นฝา้ย ซึ่งมีการใช้พื้นที่ลานโล่งให้คนหนุ่ม 
คนสาวได้มีโอกาสพบปะเจอะเจอกัน

ทั้งนี้เมื่อเกิดสภาวัฒนธรรม บทบาทก็มี
ความชัดเจน โดยนอกจากจะส่งเสริมความรู้
ด้านวัฒนธรรมแก่คนในพื้นที่แล้ว เพ็ญศรี  
นิลสม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบล
เหล่าใหญ่ เล่าว่า สภาวฒันธรรมยงัต้องเข้าไป
ช่วยจัดงานต่างๆ 

“โดยเฉพาะในงานบุญ 12 เดือน ไม่ว่าจะ
เป็นงานบุญเดือนสี่ หรืองานบุญผะเหวด ซึ่ง
เป็นงานบญุทีจ่ะมกีารสวดเทศน์มหาชาตเิรือ่ง
พระเวสสันดรให้จบภายในวันเดียว งานบุญ
บั้งไฟ ซึ่งจัดช่วงเดือนหก โดยบางปีเทศบาลก็
เป็นผู้อดุหนนุเรือ่งงบประมาณ แต่ในปี 2558 
นี้ ได ้ทําข ้อตกลงกับอําเภอกุฉินารายณ์”  
เพ็ญศรีขยายความ

สภาวัฒนธรรม
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นอกจากนั้นยังมีงานลงข่วงเข็นฝ้าย เข้า
พรรษา ออกพรรษา บุญข้าวจี่ เดือนสาม  
บุญคุ้มข้าว ซึ่งเทศบาลเข้าไปเปน็ส่วนหนึ่ง 
หรือพิธีกวนข้าวทิพย์ ที่พนักงานเทศบาลจะมี
การเรี่ยไรเงิน ซื้ออุปกรณ์ไปทําบุญร่วมกัน  
ถือเป็นความร่วมมืออย่างดีระหวา่งประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้เป้าหมายของสภาวัฒนธรรม ก็เพื่อ
ให้วัฒนธรรมยังคงได้รับการสืบทอดอย่าง 
ถูกต้องตามประเพณี เพราะเมื่อก่อนเวลา 
ชาวบ้านไปทาํงานต่างถิน่ เมือ่กลบัเข้ามากม็กั
จะเอาวัฒนธรรมถิ่นอื่น ติดเข้ามาด้วย ทําให้
วัฒนธรรมดั้งเดิมเปลี่ยนรูปไป นี่ยังไมร่วม 
ไปถึงวัฒนธรรมจากโลกาภิวัตน์ผ่านสื่อต่างๆ

จากการส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ ได้รับรางวัล 
อปท .  ดี เด ่นด ้านวัฒนธรรมของจังหวัด
กาฬสนิธุ ์จากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ถงึ 2 ปีซ้อน คอืในปี 2555 และ 2556 ยนืยนั
ถึงความสาํเร็จในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้ยัง
คงอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยความมั่นคง
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วงดนตรีภูไทวงดนตรีภูไท
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ยามเย็นของวันที่เดินทางไปถึงนั้น ทาง
เทศบาลได ้ดัดแปลงลานว ่างหลังอาคาร
เทศบาลให้เป็นลานกิจกรรม มีเวทีพร้อม 
พระอาทติย์ยงัไม่ทนัตกด ีเยาวชน 6 ชวีติกาํลงั
บรรเลงเสียงเพลงเร้าให้คนเข้าร่วมงาน คน 
พื้นถิ่นหลายคนเปลี่ยนชุดที่สวมใส่เป็นชุด 
พื้นเมืองภูไท บรรยากาศโดยรอบสนุกสนาน 
รออีกไม่นานแขกจากต่างถิ่นที่เดินทางมาร่วม
เรียนรูพ้ื้นที่ตําบลเหล่าใหญ่ก็จะมาพร้อม
หน้าที่ลานแห่งนี้

ย้อนกลบัไปเมือ่เดอืนสงิหาคม 2554 เดก็
หนุ่มชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายนาม อายวุฒัน์ 
คนใจบุญ ลูกหลานภูไทแท้ๆ ซึ่งมีความสนใจ
ในเสียงดนตรีพื้นถิ่นเปน็ทุนเดิม ได้ชักชวน
เพือ่นฝงูอกี 3 คน ให้ลองหาประสบการณ์ชวีติ 
ด้วยเห็นว ่าในช่วงนั้นที่ตําบลเหล่าใหญ่มี 
วงดนตรีของผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งมักจะแสดงในงาน
ประจําปีต่างๆ จึงเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็น 
ลกูศษิย์คณุตาเหล่านัน้ ฝึกไปฝึกมาจนชาํนาญ 

“คุณตาให้เครื่องดนตรี ทั้งกลองพิณ 
กลองโซโล่ พวกเราจึงรวมตัวเป็น ‘วงกลอง
ยาว’ ซ้อมกันแถวบ้านหลังเลิกเรียนทุกวัน จน
มีคนสนใจเพิ่ม ขอร่วมผสมโรงด้วย สมาชิกจึง
งอกเงยขึ้นเป็น 12 คน มาจากทั้งหมู่ที่ 1, 7 
และ 8” อายุวัฒน์เล่า

เมื่อเป็นที่รู้จักของผู้คนในตาํบล ประกอบ
กับวงผู เ้ฒ่าเริ่มโรยราขอวางมือพร้อมยก
เครื่องดนตรีให้ลูกหลานหมด บรรดาผู้ที่สนใจ 
ทัง้หน่วยงานรฐั เอกชน หรอืประชาชนในพืน้ที่
ที่ต ้องการจัดงานบุญ งานบวช งานแต่ง  
เลยเปลี่ยนมาใช้บริการน้องๆ กลุ่มนี้แทน

เพลงที่เล่นส่วนใหญ่เป็นเพลงภูไทแท้ๆ 
ทั้งลายรําภูไท ลายเซิ้ง ลายแมลงภู่ตอมดอก 
โดยงานแรกที่ถือเป็นการประเดิมเปิดตัว เป็น
งานบุญประเพณีช่วงปลายปี 2555 ได้ค่าจ้าง
มา 2,000 บาท

“เวลาไปเล่นได้เงินมา หักค่าเดินทาง  
เอาเข้ากองกลางสว่นหนึ่ง ที่เหลือจะแบ่งให้
สมาชิกเท่าๆ กันทุกคน” หัวหน้าวงว่า

วงมงีานเข้ามาเรือ่ยๆ ทัง้ในพืน้ทีเ่อง และ
นอกพื้นที่ เฉลี่ยเดือนหนึ่ง 7-10 งาน สาํหรับ
ค่าใช้จ่ายนั้น หากอยู่ในพื้นที่ก็ยังคงราคาเดิม 
แต่ถ้านอกพื้นที่ก็ต้องบวกค่านํ้ามันเพิ่มเข้าไป
อีกหน่อย เพราะทุกวันนี้วงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ต้องซื้อเติมตลอด  
ไม่ว่าจะเป็นพิณหรือแคน

วันนี้วงกลองยาว มีสมาชิกอยู่ที่ 17-18 
คน ส่วนใหญ่เรยีนอยูร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาแล้ว 
แต่บางส่วนโดยเฉพาะรุ่นบกุเบกิอย่างอายวุฒัน์
เพิ่งเรียนจบกัน 

“ส่วนตวักค็งจะได้เวลาพกัแล้ว เพราะต้อง
ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีในเมือง จําเป็น
ต้องส่งต่อให้รุ่นถดัไป กม็ ีธาดา ลทัธ ินกัเรยีน 
กศน.ตําบลเหล่าใหญ่ และ ชัยวัฒน์ ใจศิริ 
นักเรียน ปวช.ปี 1” อายุวัฒน์เล่าพลางชี้ไปที่
น้องทั้งสองคน 

เรยีกว่าความคดิด ีทาํด ีทัง้ยงัได้แรงสนบัสนนุ
จากผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้ ก็ยิ่งเป็นการการันตีว่า 
วงดนตรีของน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ และดนตรี
พืน้บ้านของชาวภไูทจะได้รบัการสบืทอดต่อไป
อีกนานแสนนาน

อายุวัฒน์ คนใจบุญชัยวัฒน์ ใจศิริธาดา ลัทธิธาดา ลัทธิ
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พักผ่อน
หย่อนกาย
Stay

ช่วงหลงัมานี ้ตาํบลเหล่าใหญ่มผีู้คนต่างถิน่
เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจํานวนมาก ทั้ง
คณะศึกษาดูงาน ทั้งคณะที่เข้ามาหาซื้อผ้าทอ
พืน้เมอืง ในตาํบลเหล่าใหญ่จงึมกีารจดัตัง้กลุ่ม
บ้านพักโฮมสเตย์ขึ้น เพื่อใช้รองรับแขกที่ 
เข้ามา และต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบ 
คนพื้นถิ่น ลองไปดูว่าลักษณะบา้นเรือนของ 
คนภูไทเป็นอย่างไร

พักผ่อน
หย่อนกาย
Stay
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โฮมสเตย์ลุงวิรัตน์



เรียบง่ายด้วยวิถี มีดีที่ต้นทุน | 93 

บ้านลุงวิรัตน์ แสนพวง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 
บ้านเหล่าใหญ่ เป็นบ้านไม้ผสมปนู สร้างตัง้แต่
ปี 2540 บรรยากาศพื้นบ้านเรียบง่าย เป็น
ห้องพัดลม กับอาศัยลมธรรมชาติที่พัดโกรก
เข้ามาในยามคํ่าคืน โดยห้องพักที่นี่มีอยู ่  
3 ห้อง รบัได้ทัง้สิน้ 6 ชวีติ คดิราคาเป็นกนัเอง 
300 บาทต่อคืนต่อคน 

ช่วงเช้าบ้านของลงุวริตัน์มอีาหารพืน้บ้าน
บริการ ทั้งลาบไก่ ต้มหน่อไม้ ลาบปลาดุก  

ตบท้ายด้วยกาแฟ โอวัลตินพร้อม นอกจากนี้
ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล

ในส่วนของหอ้งนํ้าห้องท่าก็เตรียมนํ้าไว้ 
ใส่ถังให้เต็มตลอดเวลา สามารถตักอาบได้
แบบชุ่มฉํ่า แต่ใครไม่ชอบ อีกห้องมีฝักบัว
พร้อมเครื่องทํานํ้าอุ่น 

ตอนช่วงคํ่าสามารถมานั่งรับลมชมวิว 
ที่ชานหน้าบ้าน หรือใครอยากดูทีวี ลุงวิรัตน์ 
ติดจานดาวเทียม มีให้ดูเป็นร้อยช่อง
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โฮมสเตย์ครูสุดารัตน์

บ้านพกัขนาดย่อม ตัง้อยู่ทีบ้่านเลขที ่123 
หมู่ที่ 7 เป็นของสุดารัตน์ วรชัย ครูโรงเรียน
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

แรกเริ่มเดิมทีครูสุดารัตน์บอกว่าไม่ได้
อยากเปดิ แต่ทางเทศบาลขอร้อง ความที่มี
ห้องว่างอยู่หลายห้อง เนือ่งจากลกูชายลกูสาว
ไปเรียนไปทํางานอยู ่ข ้างนอก จึงน่าจะทํา 
โฮมสเตย ์ แถมที่ บ ้านครูสุ ดารัตน ์ยั งมี
อินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี มีร้านของชําเปดิให้
บริการไปในตัวด้วย

ปัจจุบันนี้ครูสุดารัตน์มีห้องว่างรับรอง  
3 ห้อง โดยห้องใหญ่นอนได้ 8 คน ติด 
เครื่องปรับอากาศอย่างดีรับรองความสบาย 
ส่วนห้องพัดลมอีก 2 ห้องก็เป็นสัดเป็นส่วน  
พักได้ห้องละ 2 คน ค่าบริการคิด 300 บาท
ต่อคนตอ่คืน มีบริการอาหารเช้า อาหารว่าง 
โดยคุณพ่อบ้านรับหน้าที่เป็นเชฟใหญ่ แถม
อาหารก็สดๆ โดยเฉพาะผักที่เก็บมาจาก 
สวนครัวในบ้าน แต่ถ้าใครจะกินอาหารอีสาน 
ภายในบริเวณบ้าน น้องชายของครูสุดารัตน์
เปิดร้านขายอาหารอีสานอยู่
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บ้านของป ้าอัมพรอยู ่ติดกับบ ้านของ 
ลุงวิรัตน์ ซึ่งเปดิให้แขกเข้ามาพักได้ประมาณ 
2 ปี อัมพร แสบงบาล เจ้าบ้านเล่าให้ฟังว่า 
ที่นี่ไม่มีอะไรมาก บรรยากาศสบายๆ เป็น
กันเอง เพราะเธออยู่กับสามีและหลานสาวอีก 
1 คน จึงรับประกันความเป็นส่วนตัว

ตัวบ้านมี 2 ชั้น ปูนครึ่ง ไม้ครึ่ง ห้องนอน
อยู ่ข้างล่างทั้ง 2 ห้อง แต่ไม่ได้กั้นผนังไว้  
ห้องหนึ่งนอนได้ 2 คน เป็นห้องพัดลม เช้าๆ 
ตื่นขึ้นมามีบริการอาหารเช้า ทั้งลาบปลา  
ลาบไก่ แจ่วบอง กินแกล้มกับผักสดทั้งผักเถิม 
ผกัแพรว หอม ตะไคร้ ข่า ขงิ รบัรองอร่อยถกูใจ

ส่วนห้องนํา้ม ี2 ห้อง อยู่ข้างล่างหมด เป็น
ห้องฝักบวั อาบแล้วไม่ต้องกลวัหนาว เพราะมี
เครื่องทํานํ้าอุ่นให้เรียบร้อย ส่วนค่าบริการ 
คิดอัตราเท่ากัน คืนละ 300 บาทต่อคน

โฮมสเตย์ป้าอัมพร
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อาหารการกิน
The recipe

มาตาํบลเหล่าใหญ่ทัง้ท ีกอ็ยากกินอาหาร
ของคนพื้นถิ่น ลองดูว่าจะอร่อยลํ้าขนาดไหน 
ยุพิน ศรีโต นําทีมแม่บ้านอย่าง พรรณี ใจศิริ 
ถนอม พลขํา และนิสพร จิตจับ เข้าครัวปรุง
อาหาร 2 จานให้ได้ชมและชิมกัน จะเป็นอะไร
บ้างนั้น ลองไปดูกัน
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อ่อมหวาย
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นบัเป็นอาหารจานเด่นของตาํบลเหล่าใหญ่ 
โดยใช้หวายอ่อนมาปอกและแช่นํ้า ก่อนนํามา
ทําแกงโดยใช้นํ้าใบย่านาง ใส่ไก่ ใส่ผัก ปรุงรส
ด้วยนํา้ปลาร้า เสรจ็สรรพเตรยีมนึง่ข้าวเหนยีว
ไว้กินพร้อม

ส่วนผสม (สําหรับ 5-6 คน)
หวาย  20  ยอด
ไก่  ½  ตัว
เห็ดหูหนู  2 ขีด
ยอดบวบ  1 กํามือ
บวบ   2  ลูก
ผักสะแงะ  4 ต้น
อีตู่  10 ยอด
นํ้าเปล่า  1 ลิตร
ข้าวเหนียว  1 กํามือ
ตะไคร้  2  หัว
นํ้าปลา  3 ช้อนโต๊ะ
เกลือ  1 ช้อนชา
ปลาร้า  3 ช้อนโต๊ะ
พริก   20  เม็ด
นํ้าย่านาง   2 ถ้วยตวง
นํ้าใบย่านาง 30 ใบ

วิธีทํา
1. ตําพริกกับกระเทียมและเกลือให้เข้ากัน 
เอาตะไคร้มาทุบ
2. ปอกหวายแช่นํ้า เอาเกลือใส่ เพื่อไม่ให้
แดง ไม่เช่นนั้นหวายจะขม
3. เอาข้าวเหนียวแช่นํ้าให้นิ่ม
4. นําใบย่านางแก่มานําตํากับข้าวเหนียว
ที่แช่ไว้ แล้วเทนํ้าใส่คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
จากนั้นคั้นให้เหลือแต่นํ้า ทิ้งกากที่เหลือ
5. หั่นไก่ให้เป็นชิ้นๆ เอาไปคั่วในหมอ้
กับนํ้าเปล่า เมื่อไก่สุกครึ่งหนึ่ง ใส่เครื่องที่
ตําไว้ แล้วเคล้าจนไก่สุก
6. เมื่อเนื้อไก่สุกแล้ว ให้ใส่นํ้าลงไป ตั้ง
ให้เดือด จากนั้นใส่หวายลง
7. ลองบีบหวายดู หากนิ่มแล้วถือเป็น
อันใช้ได้ เพราะเท่ากับว่ารสเริ่มจืดลงแล้ว 
จากนั้นถึงใส่เห็ดลงไป
8. เอานํ้าใบย่านางกับข ้าวเหนียวตํา 
(ข้าวเบือ) ที่เตรียมไว้ใส่ลงไป รีบคนให้
เข้ากัน ระวังอย่าให้ข้าวติดหม้อ
9. นําบวบลง รอจนสุก จากนั้น เอา
ยอดบวบ สะแงะ อีตู่ ใส่ลงไป 
10. ปรุงรสด้วยนํ้าปลา นํ้าปลาร้า ชิมรส 
เป็นอันเสร็จพิธี
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ป่ามไข่
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อีกเมนูหนึ่งที่นํามาแนะนํากันคือ ป่ามไข ่
ทํากินคู่กับอ่อมหวาย ซึ่งสูตรของที่นี่จะเป็น
อย่างไร ลองติดตามกันได้เลย

ส่วนผสม (สําหรับ 2 ท่าน)
ไข่ไก่   2  ฟอง
เกลือ   ¼  ช้อนชา
ผักอีตู่   10  ใบ
นํ้าเปล่า  ½  ลิตร

2. นําไข่มาตีรวมกันกับผักอีตู่ ใส่เกลือปรุงรส
เลก็น้อย ตไีม่ต้องละเอยีดมาก พอให้ไข่แดงแตก
3. เอาใบตอง 2 ใบมาวางให้พอดีกระทะ
4. เทไข่ใส่ใบตอง รอจนกว่าไข่จะสุกประมาณ 
20 นาท ีถ้านํา้แห้งก่อนไข่สกุ ให้เทนํา้ลงไปอกี 
1 ถ้วย ข้างใต้ใบตอง
5. พอไข่ด้านหนึ่งสุก คอ่ยๆ แคะไข่ออกจาก
ใบตอง จากนัน้ยกใบตองขึน้ นาํใบตองอกีใบ มา
รองแทน ควํา่ใบตองทีม่ไีข่ลงบนใบตองใบใหม่ 
6. รอสักพัก จากนั้นก็พลิกไข่กลับไปกลับมา 
เพื่อให้ไข่สุกทั่วทั้งใบ
7. รองจานด้วยใบตอง นําไข่วาง พร้อมเสิร์ฟ

วิธีทํา
1. ตั้งกระทะให้ร้อน เติมนํ้าเปล่าลงไป
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เที่ยวชมยามเยือน
Sightseeing
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คลองนํ้าจัน้

คลองนํา้จัน้เป็นพืน้ทีธ่รรมชาต ิซึง่นบัเป็น
แกนกลางในการอนุรักษ์ธรรมชาติของตําบล
เหล่าใหญ่เลยก็ว่าได้

ปัจจุบันมีฐานะเป็นวนอุทยาน เป็นที่รวม
ของต้นไม้มากมาย แถมที่นี่ยังมีแหล่งนํ้า
ธรรมชาติไหลตลอดทั้งปี โดยนํา้นี้ออกมาจาก
ซอกหนิ บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเชือ่ว่านํา้ทีน่ีเ่ป็น
นํ้าศักดิ์สิทธิ์ กินแล้วจะมีเรี่ยวมีแรง แถมยังมี
การขดุบ่อพกัในจดุทีน่ํา้ไหลผ่าน ก่อนทีส่ดุท้าย
จะไหลลงไปยังลําห้วยยาง เป็นแหล่งนํ้าที่ 
ทกุคนสามารถนํานํา้มาใช้อปุโภค บรโิภค และ
ใช้ในการเกษตรได้อย่างไม่มีสิ้นสุด จึงไม่ใช่

เรือ่งแปลกเลยทีพ่วกเขาจะอญัเชญิพระพทุธรปู 
‘พระพุทธรัตนมุนีศรีเทพ’ มาประดิษฐานไว้
เหนือแหล่งนํา้ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่สําคัญเหนือขึ้นไป ยังมีซากปลาโบราณ 
ซึ่งพระครูจินดารัตนาภรณ์ (ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) 
เจ้าอาวาสวดัป่าพทุธบตุร อาํเภอเขาวง มนีมิติ
และนําทีมชาวบ้านมาขุดจนพบซากฟอสซิล
เหล่านี้เต็มไปหมด ภายหลังกรมทรัพยากร- 
ธรณีได้มาศึกษาเพิ่มเติม ก็พบว่ายังมีซาก 
อกีมากอยู่ลกึลงไป จงึมดีาํรสิร้างอาคารครอบ 
เพื่อทําเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไป


